

Phụ lục I

KIẾN NGHỊ GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN LẠI VỚI CỬ TRI ⁽¹⁾

(Kèm theo Báo cáo số 15 /BC-TTHĐND ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh)

Tổng cộng: 58 kiến nghị. Cụ thể:

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH
I	KIẾN NGHỊ CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (38)	
01	Câu 3. Cử tri Đặng Thanh Hữu, thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum sớm có phương án sản xuất đối với số diện tích cao su hết chu kỳ 1, đã cưa cắt và tái canh năm 2020 trên địa bàn thôn 5, xã Hòa Bình. Theo đại đa số hộ nhận khoán là đất trước đây do người dân đưa vào làm ăn với Công ty và gắn bó mấy chục năm qua. Hiện nay, mọi người trong thôn đều đề nghị tiếp tục thực hiện mô hình hộ nhận khoán chu kỳ thứ hai, vì nó tận dụng được lao động nông dân lớn tuổi, tranh thủ được thời gian làm việc khác cho gia đình...; không đồng ý làm công nhân cho Công ty, vì số lao động	Trả lời: Mô hình giao nhận khoán được Công ty triển khai từ năm 1996 với phương châm “đưa người dân vào làm cao su”, phát triển cao su gắn liền với giải quyết công ăn việc làm cho người dân tại chỗ. Nguồn gốc đất đưa vào trồng cao su là rừng tái sinh xen lẫn với đất rẫy của người dân. Diện tích đất người dân canh tác Công ty chi trả tiền đền bù đất, cây cối hoa màu cho người dân, thực hiện đầy đủ hồ sơ pháp lý để UBND tỉnh ra quyết định giao đất, cấp GCNQSDĐ cho Công ty. Sau khi trồng mới xong cây cao su, Công ty giao lại cho người dân địa phương tại chỗ có nhu cầu vào nhận khoán ổn định theo phương án khoán của Công ty (thông qua hợp đồng giao nhận khoán chăm sóc vườn cây và thu hoạch mủ cao su - viết tắt HĐGNK. HĐGNK được xây dựng với một chu kỳ kinh tế cây cao su, theo quy định tại khoản 2 điều 10 HĐGNK). Tuy nhiên, phương án khoán và HĐGNK đến nay đã không còn phù hợp với quy định Bộ Luật lao động hiện hành và các quy định khác của nhà nước có liên quan ⁽²⁾ , ngày 10/5/2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có Công văn số 275/HĐQTCSVN-KHĐT về việc chủ trương chuyển đổi mô hình liên kết - khoán và mô

⁽¹⁾ Kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri là những kiến nghị có nội dung đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời hoặc nội dung có liên quan cơ chế, chính sách, pháp luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan có thẩm quyền; các kiến nghị chưa thể giải quyết được do chưa có quy định hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật hoặc của cơ quan có thẩm quyền hoặc do chưa có nguồn lực để thực hiện, chưa xác định được thời gian cụ thể, hoặc kiến nghị khi giải quyết có liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương và các bộ, ngành Trung ương, chưa thể xác định được thời gian giải quyết (*Điểm đ khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum)*).

⁽²⁾ Công văn số 09/CSKT-KHXDCB ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

	<p>trong thôn hiện nay đa phần không đáp ứng yêu cầu làm công nhân theo Luật Lao động.</p>	<p>hình khoán vườn cây cao su tại Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum; thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1907-CV/VPTU ngày 12/11/2021 về phương án chuyển đổi các mô hình tổ chức sản xuất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum, Ngày 09/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4367/UBND-NNTN về phương án chuyển đổi các mô hình tổ chức sản xuất của Công ty. Theo đó, UBND tỉnh cơ bản thống nhất về mặt chủ trương để tổ chức thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trong thời gian đến. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất “Giao, nhận khoán” vườn cây cao su cho hộ gia đình sang mô hình “Hợp đồng lao động” làm công nhân để tổ chức sản xuất theo Kế hoạch triển khai, lộ trình về thời gian, diện tích và địa điểm cụ thể đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất chủ trương. Ưu tiên tuyển dụng lao động đang nhận khoán trước đây vào làm công nhân nếu có nguyện vọng và đáp ứng được yêu cầu. Trước khi thực hiện phải giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn, bất cập giữa Công ty và hộ nhận khoán. Tổ chức chuyển đổi mô hình ở những nơi thuận lợi trước, khó khăn sau; quá trình thực hiện không để xảy ra các điểm nóng gây mất an ninh, trật tự xã hội. Hiện nay, Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum sẽ triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Văn bản số 4367/UBND-NNTN ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh, do đó, việc tiếp tục thực hiện HĐGNK theo đề nghị của cử tri là không có cơ sở để thực hiện.</p>
02	<p>Câu 7. Cử tri Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Hải Phượng, tổ dân phố 3, phường Duy Tân; cử tri tổ dân phố 02, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị: Ngày 10 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum... Tuy nhiên hiện nay, Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum thông báo điều chỉnh giá nước đối với các hộ có hoạt động kinh doanh dịch vụ lên 16.564 đồng/m³ (cho toàn bộ khối nước hộ gia đình sử dụng cho sinh hoạt). Cử tri đề nghị cấp có thẩm</p>	<p>Trả lời:</p> <p>- Về đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá nước cho phù hợp: Tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định “<i>Đối với các đối tượng sử dụng nước sạch vào mục đích khác như: cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ... , giá tiêu thụ nước sạch do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước sạch quy định theo phương án giá được UBND cấp tỉnh phê duyệt nhưng không vượt hệ số tính giá tối đa quy định tại Thông tư này. Căn cứ bảng hệ số tính giá tối đa so với giá bình quân, tùy theo đặc điểm tiêu thụ nước sạch, tỷ lệ sử dụng nước sạch giữa các mục đích khác nhau tại địa phương mà xác định hệ số tính giá cho phù hợp</i>”.</p>

<p>quyền xem xét điều chỉnh giá nước cho phù hợp (vì gia đình chúng tôi sinh sống tại đây và sử dụng nước cho sinh hoạt hàng ngày của gia đình nhưng bị thu giá nước kinh doanh). Đồng thời, đề nghị cho cử tri biết các hoạt động kinh doanh nào thì thu giá nước theo giá kinh doanh; lý do tăng giá nước sinh hoạt như hiện nay.</p>	<p>Căn cứ quy định nêu trên và Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum; ngày 24 tháng 11 năm 2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐQT quy định giá tiêu thụ nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ quy định; cụ thể:</p> <p>- <i>Giá tiêu thụ nước bình quân năm theo đề nghị của Sở Tài chính thẩm định là: 11.685 đồng/m³...</i></p> <p>Qua rà soát, giá nước tiêu thụ đối với hộ kinh doanh dịch vụ tại Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum (16.564 đồng/m³) phù hợp (không vượt giá nước tiêu thụ đối với hộ kinh doanh dịch vụ) tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (36.808 đồng/m³). Đối với việc xem xét điều chỉnh giá nước cho phù hợp (vì gia đình chúng tôi sinh sống tại đây và sử dụng nước cho sinh hoạt hàng ngày của gia đình nhưng bị thu giá nước kinh doanh): Công ty Cổ phần Cấp nước Kon đã kiểm tra, rà soát trên hệ thống quản lý khách hàng sử dụng nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum cung cấp không có tên của 02 cử tri nêu trên; đồng thời cử tri chưa nêu cụ thể địa chỉ để Công ty rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng nước của khách hàng để thu giá nước phù hợp với mục đích sử dụng nước. Do đó, đề nghị cử tri liên hệ Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum để kiểm tra, xác định mục đích sử dụng nước để áp giá nước đảm bảo phù hợp (sinh hoạt hộ dân cư/kinh doanh dịch vụ).</p> <p>- <i>Về hoạt động kinh doanh nào thì thu giá nước theo giá kinh doanh:</i> Các hoạt động kinh doanh thu giá nước theo giá kinh doanh gồm: Cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch kể cả ngân hàng (trừ Ngân hàng chính sách, xã hội); nhà ga, bến tàu, bến xe, bến cảng, trạm biến áp trong mạng lưới phân phối điện, hoạt động cấp nước cho rửa xe, giữ xe, các cơ sở giặt mỡ gia cầm - gia súc; văn phòng, trụ sở làm việc các điểm kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không phân biệt thành phần kinh tế; văn phòng luật sư; các cơ sở kinh doanh chim, cá, cây thú cảnh; các chợ, siêu thị, trung tâm dịch vụ thương mại.</p>
---	---

03	<p>Câu 8. Cử tri 03 xã: Đăk Plô, Đăk Nhoong và Đăk Man, huyện Đăk Glei kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung thêm quy hoạch chỉ dẫn địa lý đối với cây Sâm Ngọc Linh tại các xã này để Nhân dân có cơ sở trồng và phát triển kinh tế.</p>	<p>Trả lời: Hiện nay không có quy định của pháp luật về quy hoạch chỉ dẫn địa lý nói chung, chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh nói riêng. Về Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ: Tại Văn bản số 1490/UBND-KGVX ngày 18 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân Kon Tum đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện: Đăk Glei và Tu Mơ Rông và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương tiếp tục mở rộng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ đối với các xã có trồng sâm Ngọc Linh thuộc dãy núi Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó có các xã Đăk Choong, Xã Đăk Man và xã Đăk Plô của huyện Đăk Glei khi đủ điều kiện. Tuy nhiên, thực tế qua kiểm tra các xã trên có số lượng sâm Ngọc Linh ít⁽³⁾ chưa đủ điều kiện để mở rộng. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei tiếp tục điều tra, đánh giá vùng trồng sâm Ngọc Linh của các xã thuộc 02 huyện nêu trên, nếu đủ điều kiện sẽ tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương mở rộng theo quy định.</p>
04	<p>Câu 14. Cử tri Phạm Ngọc Dự, tổ dân phố 2, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum kiến nghị: Hiện nay, sau khi cấp mới, cấp lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới lại bị cắt mất một phần diện tích đất (<i>tuy biết phần đất trong quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, cần phải thể hiện rõ phần đất quy hoạch những gì trên bìa đồ của dân để người dân rõ</i>). Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại quy</p>	<p>Trả lời: Quy trình nội bộ và thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành được kiểm tra, rà soát và xây dựng trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia, góp ý của các đơn vị, địa phương. Tại các quy trình nội bộ và thủ tục hành chính có liên quan không quy định hay thể hiện việc phải cắt giảm một phần diện tích đất trong quy hoạch của người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại và đăng ký biến động đất đai (<i>trừ trường hợp phần diện tích đất trong quy hoạch đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định</i>). Qua kiểm tra, rà soát các hồ sơ đất đai có liên quan, không có trường</p>

⁽³⁾ Cụ thể: **Xã Đăk Plô:** Năm 2018, Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum hỗ trợ cho người dân (A Tinh) 75 cây sâm Ngọc Linh trồng tại Tiểu khu 15 và theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Đăk Plô đến thời điểm hiện tại còn sống 02 cây. Tuy nhiên, các hộ dân đã di thực sang điểm khác. Theo danh sách kê khai của Ủy ban nhân dân xã có 3 hộ (A Thi, A Thâm, A Thiêu) có trồng 22 cây sâm Ngọc Linh tại Tiểu khu 14. Tuy nhiên, xã chưa đưa đoàn đến khu vực trồng sâm.

- **Xã Đăk Man:** Năm 2018, Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum hỗ trợ cho người dân 75 cây, theo báo cáo của UBND xã Đăk Man đến thời điểm hiện tại cây đã chết hoặc chuyển đi nơi khác. Qua khảo sát thực tế trên địa bàn xã có 01 hộ Y Dê trồng 60 cây sâm Ngọc Linh từ 02 - 04 năm tuổi tại Tiểu khu 24, trong đó có 04 cây sâm đang cho ra hoa và hộ Y Dê dự kiến tiếp tục trồng 400 cây sâm Ngọc Linh tại tại Tiểu khu 24.

+ **Xã Đăk Choong:** Theo danh sách kê khai trên địa bàn xã có 21.530 cây sâm Ngọc Linh. Trong đó, cây sâm trồng 01 năm: 2.430 cây; 02 năm: 1.640 cây; 03 năm: 17.250 cây; 04 năm: 200 cây và 05 năm: 10 cây.

	<p>trình cấp đổi, cấp lại và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; sớm có chỉ đạo chung để giải quyết vấn đề trên cho Nhân dân.</p>	<p>hợp cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà Sở Tài nguyên và Môi trường tự ý cắt giảm phần diện tích đất thuộc quy hoạch khi chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>Theo khoản 2 Điều 11 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định “<i>Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố, cắm mốc thì ghi “Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình... (Ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)”</i>; hoặc ghi “<i>Thửa đất có... m² đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình...</i>” đối với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình.”, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp đổi, cấp lại và đăng ký biến động đất đai cho Nhân dân có thể hiện đầy đủ thông tin, diện tích quy hoạch theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp cử tri Phạm Ngọc Dự xác định có việc tự ý cắt giảm một phần diện tích thuộc quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đề nghị cử tri Phạm Ngọc Dự cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh để Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định.</p>
05	<p>Câu 16. Cử tri A NgLunh, đại diện cử tri xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum khi tái canh cây cao su thì ưu tiên cho người dân địa phương, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số được nhận lại diện tích đất tái canh để trồng xen cây ngắn ngày theo quy định của Công ty, tạo việc làm cho bà con, vì hiện nay nhiều hộ còn thiếu đất sản xuất, gặp nhiều khó khăn trong đời sống.</p>	<p>Trả lời: Việc cho nhân dân tận dụng phần diện tích để nhân dân trồng cây ngắn ngày trong thời gian tái canh cây cao su thuộc thẩm quyền của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum (<i>đất đã được nhà nước Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thuê đất</i>). Tuy nhiên, để tránh lãng phí việc sử dụng đất trong những năm đầu tái canh cây cao su, phát huy hiệu quả sử dụng đất, đề nghị UBND thành phố Kon Tum, UBND xã Hòa Bình có ý kiến với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum để xem xét giải quyết theo quy định. Đồng thời UBND tỉnh đề nghị Công ty quan tâm đến việc giải quyết kiến nghị của người dân.</p>

06	<p>Câu 21. Cử tri Nguyễn Huy Công, tổ dân phố 5, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đối với việc xây dựng nhà hàng ngay tại bờ kè sông Đăk Bla do Công ty Cổ phần Trường Long thực hiện trong khi chưa có quy hoạch chi tiết (1/500) và việc giao đất không qua đấu giá tại vị trí này có đúng quy định hay không?</p>	<p>Trả lời: Dự án Nhà hàng ven sông Đăk Bla được UBND tỉnh thu hồi, chuyển mục đích và cho Công ty Cổ phần Trường Long thuê đất tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 (được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2003). Việc cho thuê đất (không thông qua đấu giá Quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 35 Luật Đất đai 2003)⁽⁴⁾. Cơ sở để giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Đất đai 2003⁽⁵⁾; ngoài sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Cụ thể quy hoạch chi tiết xây dựng đã được điều chỉnh tại Văn bản số 895/VP-KTTH ngày 04/7/2012 của Văn phòng UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án Nhà hàng ven sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum (lô đất có ký hiệu XC1, thuộc đồ án quy hoạch dọc hai bờ sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 26/3/2008), như vậy, kiến nghị của cử tri là chưa có cơ sở.</p>
07	<p>Câu 22. Cử tri Trương Quang Thiện, tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng kiến nghị: Việc chiếm nhà vắng chủ sau giải phóng năm 1975 là tài sản công sản của Nhà nước, rồi được hợp thức hóa, hóa giá, không đúng đối tượng thành phần. Theo tôi được biết, sau giải phóng năm 1975 trên địa bàn thành phố có một số nhà vắng chủ, trong đó có số nhà 600 đường Nguyễn Huệ, hiện là tiệm honda Sơn và bên cạnh còn có mấy gian. Bản thân ông Đậu nguyên là sỹ quan cấp hàm thiếu úy lính ngự đóng quân ở xã Ia Chim. Sau năm 1975, ông Đậu đi cải tạo, sau đó gia đình ông chiếm nhà vắng chủ (nay là số nhà 600 đường Nguyễn</p>	<p>Trả lời: Các căn nhà thuộc diện vắng chủ sau năm 1975 trên địa bàn thành phố Kon Tum (trước đây là thị xã Kon Tum) đều đã được UBND tỉnh thống nhất quản lý, xử lý, giải quyết đúng quy định.</p> <p>Về nội dung kiến nghị của cử tri Trương Quang Thiện, tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng liên quan căn nhà số nhà 600 đường Nguyễn Huệ: Sau khi đối chiếu hồ sơ bán nhà thuộc Sở hữu nhà nước, căn nhà nêu trên trước đây có số nhà 148 đường Nguyễn Huệ, thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum). Nguồn gốc là nhà tịch thu theo diện 2/IV (Đối với những người tham gia trong bộ máy chế độ cũ nhưng nhà không thuộc diện Nhà nước xử lý theo điểm 2, mục IV của chính sách ban hành theo quyết định số 111/CP ngày 14/4/1977 của Hội đồng Chính phủ và được sửa đổi tại điều 2 của Quyết định 305/CP ngày 17/11/1977 của Hội đồng Chính phủ), UBND tỉnh quản lý và bố trí sử dụng đúng quy định. Sau đó căn nhà được bán cho ông Lê Hồng Đậu tại Quyết định số 162/QĐ-UB ngày 28 tháng 3 năm 1997 của UBND tỉnh Kon Tum (diện tích đất 24,32m²) theo chính sách quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm</p>

⁽⁴⁾ e) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

⁽⁵⁾ 1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;
2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

	<p>Huệ) và đã được hợp thức hóa. Tôi cũng như một số cử tri thắc mắc, không hiểu quy định cũng như tiêu chuẩn nào mà gia đình ông Đậu được cấp và hóa giá, trong khi đó ông Đậu (gia đình ông Đậu) không phải thuộc đối tượng ưu tiên. Đề nghị cấp có thẩm quyền thông tin cho cử tri rõ.</p>	<p>1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. Việc bán nhà sở hữu nhà nước được thực hiện đúng quy định pháp luật (<i>Nhà nước thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê phân diện tích đang được thuê để người mua nhà ở có điều kiện cải thiện chỗ ở; trước khi bán có Đề án bán nhà được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và UBND tỉnh triển khai thực hiện đúng quy định</i>).</p>
08	<p>Câu 24. Cử tri Hồ Anh Dũng, thôn 1, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum kiến nghị: Trong thời gian cao điểm của đại dịch Covid-19, sinh viên đang theo học các trường cao đẳng, đại học ở ngoài tỉnh khi về qua đèo Lò Xo và Trạm Sao Mai phải test nhanh với giá là 218.000đ/người/lượt. Tuy nhiên, do lượng người qua lại tại các trạm quá nhiều nên không có phiếu thu (biên lai thu tiền). Vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp trên.</p>	<p>Trả lời: Đối tượng là sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh khi vào địa bàn tỉnh bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Kế hoạch số 2456/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế⁽⁶⁾, từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 việc thanh toán đối với các trường hợp xét nghiệm bằng test nhanh thực hiện theo phương thức thực thanh, thực chi, Sở Y tế đã kịp thời⁽⁷⁾ có các văn bản chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu và triển khai, thực hiện. Tuy nhiên, sau ngày 01 tháng 7 năm 2021, các đơn vị vẫn tiếp tục thu theo mức giá 238.000 đồng/01 mẫu xét nghiệm⁽⁸⁾ (<i>cao hơn mức giá mua test xét nghiệm</i>). Đa số các đơn vị, từ ngày 15 tháng 10 năm 2021 mới triển khai thực hiện thu theo mức giá mua test theo kết quả đầu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.</p> <p>Theo chỉ đạo của UBND tỉnh⁽⁹⁾, Sở Y tế đã có 04 lần hướng dẫn các đơn vị trực thuộc⁽¹⁰⁾ rà soát, thực hiện việc thông báo và hoàn trả kinh phí đã thu cao hơn so với</p>

⁽⁶⁾ Tại Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 18 tháng 5 năm 2021; Công văn số 5378/BYT-KHTC ngày 07 tháng 7 năm 2021 và Công văn số 8157/BYT-KHTC ngày 28 tháng 09 năm 2021 về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19

⁽⁷⁾ Công văn số 2296/SYT-KHTC ngày 19 tháng 5 năm 2021; Công văn số 3024/SYT-KHTC ngày 08 tháng 7 năm 2021; Công văn số 3255/SYT-KHTC ngày 20 tháng 7 năm 2021; Công văn số 4787/SYT-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2021

⁽⁸⁾ Theo mức giá dịch vụ xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng test nhanh được quy định tại Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

⁽⁹⁾ Công văn số 17/UBND-KTTH ngày 04 tháng 01 năm 2022; Công văn số 412/UBND-KTTH ngày 15 tháng 02 năm 2022; Công văn số 2086/UBND-KTTH ngày 01 tháng 7 năm 2022; Văn bản số 3474/UBND-NC ngày 14 tháng 10 năm 2022

⁽¹⁰⁾ Công văn số 63/SYT-KHTC ngày 05 tháng 01 năm 2022; Văn bản số 750/SYT-KHTC ngày 15 tháng 02 năm 2022; Công văn số 2914/SYT-KHTC ngày 03 tháng 7 năm 2022; Văn bản số 3683/SYT-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2022

		<p>mức giá mua test xét nghiệm theo kết quả đấu thầu cho các đối tượng đã thực hiện test xét nghiệm nhanh từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021. Tính đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2022, các đơn vị đã trả lại cho các đối tượng số tiền 372.328.774 đồng, số tiền còn lại 5.288.209.475 đồng chưa thể trả lại được; UBND tỉnh đã có Công văn số 4041/UBND-KTTH ngày 28 tháng 11 năm 2022 đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn xử lý chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021.</p> <p>Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 128/BTC-NSNN ngày 04 tháng 01 năm 2023 và Sở Tài chính tại Công văn số 164/STC-QLNS ngày 13 tháng 01 năm 2023⁽¹¹⁾, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục hoàn trả tiền đã thu cao hơn so với mức giá mua test xét nghiệm theo kết quả đấu thầu cho các đối tượng đã thực hiện test xét nghiệm nhanh từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021, thời gian thực hiện hoàn trả đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023⁽¹²⁾; thông tin đề nghị các cá nhân đã nộp tiền xét nghiệm test nhanh với giá 238.000 đồng/người/lượt (<i>sau ngày 01 tháng 7 năm 2021</i>) tại cơ sở y tế nào thì trực tiếp liên hệ với cơ sở y tế đó để được hướng dẫn thủ tục nhận lại tiền chênh lệch theo đúng quy định, đồng thời, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.</p>
09	<p>Câu 27. Cử tri A Phát, thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 xem xét mở rộng bán kính cong, làm gờ giảm tốc để tránh tai nạn giao thông tại khúc cua trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn gần ngã 3 vào cổng chào của thôn Đăk Gô) và một số điểm khác trên địa bàn huyện bị che khuất tầm nhìn, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.</p>	<p>Trả lời: Hiện trạng đoạn tuyến: Đoạn tuyến đi qua địa bàn thôn Đăk Gô có lý trình từ Km1453+500-Km1456+400 đường HCM có bề rộng mặt đường trung bình 9m, nền đường 12m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Đoạn tại khúc cua trên tuyến đường Hồ Chí Minh (<i>đoạn gần ngã 3 vào cổng chào của thôn Đăk Gô</i>) có lý trình từ Km1455+900-Km1456+100 đường HCM; tại Km1456+020 bên phải tuyến có đường vào thôn Đăk Gô, vị trí này nằm tại đỉnh đường cong đứng, bụng đường cong nằm của đường HCM; đường từ thôn Đăk Gô ra đường HCM có độ dốc xuống khoảng 5%, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng rộng 4m.</p> <p>Đối với đoạn tuyến qua thôn Đăk Gô theo kiến nghị, năm 2021 Khu Quản lý đường bộ III đã triển khai thi công và hoàn thành dự án: Sửa chữa mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông đoạn Km1456+00-Km1456+248, Km1456+876-Km1457+000,</p>

⁽¹¹⁾ Về việc xử lý chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh Covid-19 từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021,

⁽¹²⁾ Tại Công văn số 158/SYT-KHTC ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Sở Y tế.

		<p>Km1457+200- Km1457+500, Km1459+500-Km1459+600, Km1462+020-Km1462+200, Km1463+050-Km1463+300, Km1464+104-Km1464+220 đường HCM với quy mô: Thảm Bê tông nhựa (BTN) toàn bộ mặt đường, tăng cường hệ thống ATGT tại các đoạn đường cong bao gồm: Lắp đặt tiêu phản quang mũi tên dẫn hướng, biển báo đường cong, biển báo đường giao nhau, đóng đinh phản quang, sơn kẻ nét liền tim đường, sơn gờ giảm tốc. Riêng khu vực Km1455+90-Km1456+100 đã bổ sung để nâng cao ATGT cụ thể: (1) Trên đường HCM: Thảm BTN mặt đường, gắn đinh phản quang phân làn, sơn kẻ tim đường nét liền, sơn gờ giảm tốc, lắp đặt tiêu dẫn hướng, biển báo đường cong, biển báo giao nhau với đường không ưu tiên, đèn cảnh báo chớp vàng tại 2 đầu đường vào thôn Đăk Gô. (2) Trên đường vào thôn: Thảm vượt nổi êm thuận, bổ sung biển báo giao nhau với đường ưu tiên.</p> <p>Qua theo dõi, đến nay chưa xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực này. Để nâng cao ý thức người dân tham gia giao thông tại khu vực, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Khu Quản lý đường III; Ban ATGT tỉnh; Cảnh sát Giao thông tỉnh cử các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, lấn làn.v.v...</p>
10	<p>Câu 25. Cử tri Nguyễn Thị Trí, tổ dân phố 10, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị: Hiện nay, để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, Bảo hiểm xã hội đã phân bổ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng về các phòng khám đóng chân trên địa bàn mà người dân, đơn vị cư trú. Thời gian vừa qua, khi thăm khám ở các phòng khám (Hạnh Tâm, Hà Nội A) riêng về bệnh đau, sưng, rát họng khi nội soi thì được bác sĩ cho biết là nội soi tai, mũi, họng không được hưởng chế độ BHYT và phải đóng phí 100.000 đồng. Khi muốn hưởng chế độ BHYT thì xin giấy chuyển lên tuyến trên. Đây là điểm gây khó khăn, phiền phức, mất thời gian cho người dân.</p>	<p>Trả lời: (i) Khi khám bệnh ở tuyến trên (tuyến tỉnh) và các phòng khám có được hưởng chế độ BHYT như nhau hay không?...: Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, thực hiện đầy đủ thủ tục khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến tại các cơ sở tuyến tỉnh và tuyến huyện (bao gồm phòng khám đa khoa) là như nhau. Đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, người bệnh có trách nhiệm thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; khung giá và thẩm quyền quy định mức giá cụ thể thực hiện theo quy định tại Luật Giá, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn liên quan.</p> <p>Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại cơ sở y tế khi đã được Sở Y tế thẩm định, phê duyệt và có đầy đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị... để thực hiện kỹ thuật. Tại Phòng</p>

<p>Vì thời tiết luôn thay đổi nên bệnh về mũi, họng thường xuyên xảy ra mà lại không được hưởng chế độ BHYT, trong khi nghĩa vụ đóng phí đều như nhau. Bên cạnh đó, khi nội soi dạ dày phải đóng thêm phụ phí 75.000 đồng. Hiện nay, tại phòng khám Hạnh Tâm mỗi lần khám, bệnh nhân phải đóng thêm 20.000 đồng phí khám. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra, làm rõ và trả lời các câu hỏi sau cho cử tri biết: (i) Khi khám bệnh ở tuyến trên (tuyến tỉnh) và các phòng khám có được hưởng chế độ BHYT như nhau hay không? Tại sao khám nội soi tai, mũi, họng ở phòng khám thì bệnh nhân phải đóng phí 100% là do cơ quan Bảo hiểm xã hội không ký liên kết với phòng khám hay có lý do nào khác? Làm thế nào để Nhân dân đi khám bệnh được hưởng chế độ BHYT. (ii) Các phòng khám có được thu thêm các phụ phí trong một lần khám ngoài chế độ bảo hiểm mà người dân được hưởng hay không?(iii) Chi phí một lần khám của bệnh nhân ở tuyến tỉnh và các phòng khám có được hưởng BHYT giống nhau hay không?</p>	<p>khám đa khoa Hà Nội - Kon Tum đã được Sở Y tế phê duyệt dịch vụ kỹ thuật “Nội soi tai, mũi, họng” tại Quyết định số 122/QĐ-SYT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế” (<i>Phòng khám đa khoa và tiêm chủng Hạnh Tâm không cung cấp dịch vụ kỹ thuật Nội soi tai, mũi, họng</i>), như vậy Phòng khám đa khoa Hà Nội - Kon Tum đáp ứng các điều kiện thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với dịch vụ “Nội soi tai, mũi, họng”. Tuy nhiên, trong một số trường hợp Phòng khám đa khoa Hà Nội - Kon Tum không thực hiện được dịch vụ hoặc người bệnh không được hưởng bảo hiểm y tế khi thực hiện dịch vụ Nội soi tai, mũi, họng là do các nguyên nhân sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có một số thời điểm nhân lực được phân công thực hiện dịch vụ Nội soi tai, mũi, họng của Phòng khám đi học tập, công tác hoặc nghỉ phép... nhưng Phòng khám không bố trí được nhân lực thay thế có đủ chứng chỉ chuyên môn để thực hiện dịch vụ. Trong trường hợp này Phòng khám có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở y tế có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. - Trong trường hợp Bác sỹ nhận định không cần phải làm Nội soi tai, mũi họng, nhưng người bệnh có yêu cầu được thực hiện dịch vụ “Nội soi tai, mũi, họng” thì theo quy định người bệnh phải tự chi trả chi phí khi thực hiện dịch vụ theo yêu cầu. Trường hợp này cơ sở y tế có trách nhiệm thông tin và giải thích cho người bệnh hoặc bố, mẹ, người đỡ đầu hoặc người đại diện của người bệnh tự trả phần chi phí chênh lệch nếu tự lựa chọn dịch vụ kỹ thuật y tế. <p>(ii) <i>Các phòng khám có được thu thêm các phụ phí trong một lần khám ngoài chế độ bảo hiểm mà người dân được hưởng hay không?:</i> Cơ sở y tế tư nhân được quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Giá, nhưng phải thực hiện công khai thông tin về giá dịch vụ bằng hình thức niêm yết giá tại cơ sở y tế và không được thu cao hơn giá niêm yết. Do đó, các cơ sở y tế tư nhân có thể thu thêm phụ phí trong trường hợp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở y tế quyết định cao hơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do cấp có thẩm quyền quy định nhưng phải niêm yết, công khai về giá và có trách nhiệm thông tin và giải thích cho người bệnh tự trả phần chi phí chênh lệch so với giá thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trước khi thực hiện dịch vụ.</p> <p>(iii) <i>Làm thế nào để Nhân dân đi khám bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế?:</i> Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế ở mức cao nhất, người bệnh cần đi khám</p>
--	---

		<p>bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến. Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; một trong các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được coi là đúng tuyến, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. - Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em chưa có thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản này. - Người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc. - Người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. - Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định.
11	<p>Câu 31. Cử tri Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Đào; cử tri Trần Thị Bích Kim, công chức LĐTBXH xã Kon Đào, huyện Đắk Tô kiến nghị: Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; địa phương đã chủ động xây dựng các dự án trình về các cơ quan chuyên môn của huyện. Tuy nhiên, các</p>	<p>Trả lời: Để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có hướng dẫn tại các văn bản hướng dẫn: Số 03/HD-SLĐTBXH ngày 29 tháng 7 năm 2022 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; số 01/HD-SLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2023 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND các huyện, thành phố căn cứ văn bản hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản khác có liên quan để triển khai thực hiện theo quy định.</p>

	<p>sở, ngành của tỉnh vẫn chưa có hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện, làm chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn. Cụ thể: Mức hưởng thụ của 01 đối tượng trong giai đoạn, kinh phí thu hồi vốn sau khi thực hiện hết giai đoạn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan sớm có hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện.</p>	<p>Ngoài ra, quy định mức hưởng thụ của 01 đối tượng trong giai đoạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo khoản 5 Điều 21⁽¹³⁾ và khoản 5 Điều 22⁽¹⁴⁾ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và không quy định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa cho một dự án để tạo sự chủ động cho các địa phương, đơn vị trong lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị/lựa chọn dự án, phương án sản xuất của cộng đồng, đảm bảo phù hợp với thực tế từng địa phương, khu vực (quy định mở); đồng thời tại Công văn số 8158/BKHĐT-TCTT ngày 11 tháng 11 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị rà soát, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có văn bản tham vấn bộ, ngành Trung ương về quy định nêu trên để việc triển khai đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương⁽¹⁵⁾.</p> <p>Đối với kinh phí thu hồi vốn sau khi thực hiện hết giai đoạn: UBND tỉnh đã có Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo đó đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng quy định.</p>
12	<p>Câu 32. Cử tri A Ly, thôn Đăk Dé, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh tiến hành nạo vét lại đập Đăk Rơ Ngát để đảm bảo nước tưới cho</p>	<p>Trả lời: Theo kiến nghị cử tri, Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và cử tri kiểm tra thực tế công trình hồ chứa Đăk Rơ Ngát (có Biên bản làm việc kèm theo), theo thiết kế công trình hồ chứa Đăk Rơ Ngát tưới cho 120,0 ha (Trong đó: 90 ha lúa và 30 ha cây công nghiệp); thực tế qua rà soát diện tích và hợp đồng cung cấp nước tưới của công trình năm 2021 và năm 2022</p>

⁽¹³⁾ a) Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia.

⁽¹⁴⁾ a) Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

⁽¹⁵⁾ Nội dung đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị, đề xuất tại Văn bản số 4140/SKHĐT-KT ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

	<p>cánh đồng thôn Đăk Dé và thôn Đăk Manh I, vì vào mùa khô đoạn cuối của cánh đồng thôn Đăk Dé và thôn Đăk Manh I bị thiếu nước.</p>	<p>là 63,82ha (Gồm 19,62 ha lúa, 29,13 ha cây Công nghiệp và 15,07 ha cây màu), hàng năm công trình vẫn đảm bảo đủ nước tưới cho toàn bộ số diện tích đã hợp đồng, hiện tại Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã tổ chức thực hiện nạo vét khơi thông dòng chảy trước cống lấy nước, nạo vét, phát dọn xong toàn bộ hệ thống kênh tưới đảm bảo dẫn nước phục vụ tưới vụ Đông Xuân năm 2022-2023; đồng thời, Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh thường xuyên theo dõi nguồn nước, xây dựng kế hoạch phân phối nước phù hợp nên vào mùa khô đoạn cuối của cánh đồng thôn Đăk Dé và thôn Đăk Manh I không xảy ra thiếu nước, do đó, việc nạo vét lòng hồ hiện nay là chưa cần thiết.</p>
13	<p>Câu 33. Cử tri A Nuê, thôn Đăk Dring, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô kiến nghị: Hiện nay, nhiều hộ gia đình thiếu đất sản xuất, nhất là các hộ mới tách ở riêng. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô trả lại đất sản xuất cho người dân để người dân có đất canh tác, sản xuất (thuộc khu vực Tea Stui, hiện nay đất trống, chưa trồng các loại cây gì).</p>	<p>Trả lời: Năm 2017, những diện tích đất trống có khả năng sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Kon Tum đã thu hồi và giao UBND huyện Đăk Tô quản lý 300,61 ha (Trong đó địa bàn xã Đăk Trăm là 81,29 ha) tại Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum và đã có mốc ranh giới cụ thể, đối với diện tích còn lại trên địa bàn các xã thuộc huyện Đăk Tô, UBND tỉnh giao cho công ty lâm nghiệp Đăk Tô quản lý, sử dụng theo quy định và đã được phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô tại Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum. Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô hiện nay một số diện tích trên địa bàn xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô bao gồm hệ thống khe suối mà các hộ dân đang canh tác lúa nước, sản xuất nông nghiệp thuộc làm phần Công ty đang quản lý và sử dụng thì các hộ dân vẫn đang sử dụng sản xuất lúa nước. Đối với các hộ dân chiếm dụng sản xuất trên diện tích Công ty quản lý (địa hình dốc, cao) nằm trong quy hoạch trồng rừng và phục hồi rừng (khoanh nuôi xác tiến tái sinh tự nhiên), triển khai kế hoạch trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng giai đoạn 2021-2030, Công ty đã thông báo cho người dân biết để triển khai kế hoạch trồng rừng, liên doanh, liên kết đến các địa phương trên diện tích đất lâm nghiệp mà người dân đang chiếm dụng để sản xuất nêu trên.</p>

14	<p>Câu 34. Cử tri A Neoh, thôn Đăk Dring, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô kiến nghị: Hiện nay, nhiều hộ gia đình tại thôn Đăk Dring thiếu đất sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty nguyên liệu giấy Kon Đào sau khi đã thu hoạch mùn thông trả lại đất (cho người dân thuộc khu vực suối Đăk Dring) để Nhân dân canh tác, sản xuất.</p>	<p>Trả lời: Việc kiến nghị thu hồi lại diện tích đất của Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Kon Đào trực thuộc Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam là không có cơ sở để thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 65 Luật Đất đai 2013. Trong trường hợp, khi Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam không có nhu cầu sử dụng đất và có văn bản tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.</p>
15	<p>Câu 35. Cử tri A Xuyên, thôn Kon Tu Dóp 2, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến đối với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc chất lượng gạo hỗ trợ cho học sinh hiện nay kém, cơm khô, khó ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.</p>	<p>Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Dự trữ quốc gia 2012: “Hàng dự trữ quốc gia là vật tư, thiết bị, hàng hóa trong Danh mục hàng dự trữ quốc gia do Nhà nước quản lý, nắm giữ để sử dụng vào mục tiêu dự trữ quốc gia”. Với mục tiêu dự trữ quốc gia nên gạo dự trữ quốc gia phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật riêng biệt nhằm đảm bảo có thể bảo quản được trong thời gian dài. Chất lượng gạo dự trữ quốc gia ở bất cứ thời điểm nào, khi xuất cho người sử dụng luôn đảm bảo chất lượng theo quy định. Quy trình nhập, bảo quản, xuất cấp gạo dự trữ quốc gia, được tổ chức thực hiện rất chặt chẽ. Trước tiên, khi nhập kho, gạo phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã được quy định trong quy chuẩn quốc gia về gạo dự trữ quốc gia mới được nhập kho; trong quá trình bảo quản, gạo được áp dụng công nghệ bảo quản kín để bảo quản được lâu dài theo quy định. Khi xuất gạo, các Cục dự trữ nhà nước khu vực phải lấy mẫu gạo cùng với đơn vị tiếp nhận kiểm tra đối chứng và ký biên bản lưu lại mẫu gạo đã xuất kho. Gạo dự trữ quốc gia dùng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ tại các tỉnh trên cả nước đều là cùng một loại gạo theo đúng tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật đã được quy định.</p> <p>Tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 06:2019/BTC) đối với gạo dự trữ quốc gia thì gạo dự trữ quốc gia phải có độ ẩm thấp (không lớn hơn 14%) để đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản điều này dẫn đến tình trạng khi nấu cơm có thể bị hơi khô, tuy nhiên <i>không có ảnh hưởng về sức khỏe của người sử dụng</i> vì gạo lưu kho dự trữ quốc gia được bảo quản theo công nghệ bảo quản kín bổ sung khí N2 và được kiểm tra chất lượng thường xuyên hàng tháng. Mặt khác, gạo dự trữ quốc gia theo quy định được bảo quản lưu kho tối đa đến 18 tháng tuy nhiên hầu hết gạo đều được xuất cấp hết trong vòng 1 năm kể từ ngày nhập kho dự trữ quốc gia.</p>

		<p>Gạo dự trữ quốc gia là để hỗ trợ cho các em học sinh nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn để các em yên tâm cắp sách đến trường trong cơn no, áo ấm. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục. Việc Chính phủ hỗ trợ cho học sinh bằng nguồn gạo dự trữ quốc gia đã góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, gia đình và nhà trường; góp phần quan trọng trong việc duy trì tỷ lệ học sinh đi học. Qua đó, đã phần nào giảm bớt khó khăn cho một số địa phương trong công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, an sinh xã hội, ổn định đời sống dân cư và phát triển kinh tế - xã hội tại một số vùng tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.</p> <p>Trong thời gian đến, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tốt với các huyện thành phố và Cục Dự trữ nhà nước tăng cường nắm bắt các điều kiện đảm bảo chất lượng gạo theo đúng tiêu chuẩn điều kiện. Bên cạnh đó, khi phát hiện gạo bàn giao có vấn đề (nếu có) rất mong quý vị cử tri cần báo ngay cơ sở giáo dục và các huyện thành phố nhằm để tiến hành kiểm tra, đảm bảo việc bảo quản, bàn giao gạo đúng tiêu chuẩn đến học sinh, phát huy chính sách của Đảng và Nhà nước.</p>
16	<p>Câu 36. Cử tri thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Năm 2021, Công an tỉnh Kon Tum có kế hoạch làm lại căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh; liên kết với Bưu điện tỉnh về việc Bưu điện chuyển trả CCCD đến tận người dân và thu phí dịch vụ là 31.000 đồng/người. Nhưng đến nay, tình trạng CCCD về Bưu điện rồi nhưng Bưu điện không phát CCCD đến người dân mà khi người dân cần thì đến Bưu điện đề nghị kiểm tra và nhận lấy CCCD. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết, làm rõ việc này và trả lời cho cử tri biết. Cụ thể: Số tiền thu phí dịch vụ là 31.000</p>	<p>Trả lời: Đối với CCCD hoàn chỉnh được trả cho công dân qua Cơ quan hoặc thông qua Bưu điện, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với cơ quan Công an trả CCCD: CCCD được các đơn vị thu nhận hồ sơ cấp CCCD của Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an các huyện, thành phố trả trực tiếp tại trụ sở đơn vị thu nhận hồ sơ CCCD hoặc thông qua Công an cấp xã nơi công dân cư trú để trả thẻ CCCD cho công dân trong thời gian sớm nhất và không thu tiền chuyển phát thẻ CCCD. - Bưu điện chuyển phát thẻ CCCD: Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho công dân, tại các điểm thu nhận hồ sơ CCCD có bố trí khu vực riêng để nhân viên Bưu điện thực hiện đăng ký chuyển phát thẻ CCCD cho công dân khi có nhu cầu thông qua dịch vụ Bưu chính công ích và có thu phí dịch vụ theo quy định tại

	<p>đồng/người để làm gì? Trách nhiệm các cơ quan (Công an; Bưu điện) trong thực hiện việc này.</p>	<p>Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông⁽¹⁶⁾.</p> <p>Theo ghi nhận, việc công dân phản ánh tình trạng thẻ CCCD đã chuyển về đến Bưu điện nhưng Bưu điện không phát thẻ CCCD đến người dân mà khi người dân cần thì đến Bưu điện đề nghị kiểm tra và nhận thẻ CCCD là do: Địa chỉ chuyển phát thẻ CCCD thiếu, sai thông tin số nhà, thôn, tổ, dân phố.. <i>(do công dân cung cấp thông tin khi làm thủ tục sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích để chuyển phát thẻ CCCD)</i> hoặc đơn vị Bưu điện chuyển phát thẻ CCCD không liên hệ được do công dân thay đổi số điện thoại (Bưu tá gọi điện nhiều lần không nghe máy...). Những trường hợp này Bưu tá đến nhà Tổ trưởng Tổ dân phố, thôn trưởng... hỏi thăm nhà để chuyển phát CCCD. Một số trường hợp sau 03 lần không gặp được người nhận để chuyển phát CCCD, Bưu tá lập giấy mời để mời công dân ra Bưu điện nhận. Công an tỉnh xin tiếp thu, ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao.</p>
17	<p>Câu 37. Cử tri thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Tại điểm II.2 khoản 5 Điều 4 Quy định phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) quy định "II. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các phường, thị trấn và xã đã đạt chuẩn nông thôn mới ... 2. Nguồn thu đã nộp vào ngân sách nhà nước do các huyện, thành phố thực hiện: Điều tiết 10% cho ngân sách xã, phường, thị trấn để duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng; hỗ trợ làm đường hẻm, đường giao thông nông thôn, nhưng lũy</p>	<p>Trả lời: Ghi nhận ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó, đánh giá cụ thể việc phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước do các huyện, thành phố thực hiện “Điều tiết 10% cho ngân sách xã, phường, thị trấn để duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng, hỗ trợ làm đường hẻm, đường giao thông nông thôn, nhưng lũy kế số tiền sử dụng đất điều tiết cho 01 xã không quá 05 tỷ đồng/năm” để làm cơ sở báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Trước mắt, đề nghị UBND các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý, xem xét ưu tiên phân bổ, hỗ trợ mục tiêu cho xã, phường, thị trấn để đầu tư duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng theo khả năng cân đối nguồn thu của cấp huyện được hưởng và quy định về phân cấp ngân sách, quản lý vốn đầu tư công theo quy định pháp luật hiện hành.</p>

⁽¹⁶⁾ Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

	<p>kế số tiền sử dụng đất điều tiết cho 01 xã không quá 05 tỷ đồng/năm." Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bỏ nội dung "nhưng lũy kế số tiền sử dụng đất điều tiết cho 01 xã không quá 05 tỷ đồng/năm" và biên tập lại điểm II.2 như sau: "Điều tiết 10% cho ngân sách xã, phường, thị trấn để duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình hạ tầng; hỗ trợ làm đường ngõ hẻm, đường giao thông nông thôn". Vì hiện nay, nguồn thu trên địa thị trấn ít, không đảm bảo nhưng hiện tại cần phải tu sửa, làm đường liên thôn, kinh phí của thị trấn thì hạn hẹp không đáp ứng được yêu cầu để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Đồng thời, hiện nay giá đất đã tăng cao và thực trạng lạm phát giá tiêu dùng, vật tư tăng nên khi không chế không quá 5 tỷ đồng thì chưa hợp lý.</p>	
18	<p>Câu 40. Ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Theo Điều 16 Quy định các nguyên tắc, tiêu chí các nguyên tắc và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) thì "...tỷ lệ chi thường xuyên (ngoài quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương) không thấp hơn 15%...". Theo đó, tỷ lệ phân bổ này có sự chênh lệch lớn về kinh phí chi thường xuyên giữa các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện, không công bằng và chưa phù hợp với</p>	<p>Trả lời: Theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó tại Điều 16 quy định định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục cho các huyện, thành phố Kon Tum "<i>Hội đồng nhân dân, UBND các huyện, thành phố thực hiện phân bổ giao dự toán sự nghiệp giáo dục phù hợp với tình hình thực tế địa phương, theo cơ chế giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tỷ lệ chi thường xuyên (ngoài quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương) không thấp hơn 15% (bao gồm cân đối nguồn thu sự nghiệp, thu phí được để lại đơn vị theo quy định); ...</i>". Do đó, việc phân bổ kinh phí chi thường xuyên (ngoài quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương) cho các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, UBND các huyện, thành phố theo quy định trên. Ngoài ra, việc xử lý bất cập trong việc phân bổ kinh phí (có trường quỹ lương cao, có trường quỹ lương thấp kéo theo chi thường xuyên không công bằng ở các trường) như ý kiến</p>

	<p>tình hình thực tế tại địa phương. Nguyên nhân: Các trường có giáo viên công tác lâu năm có hệ số lương cao, các xã đặc biệt khó khăn, biên giới,... sẽ có quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cao, kéo theo chi khác cao; còn các trường có giáo viên trẻ, ở vùng thuận lợi sẽ có quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương thấp, kéo theo chi khác thấp nên khó khăn trong các hoạt động chung của nhà trường. Vì vậy, ngành giáo dục đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi quy định về phân bổ chi khác không theo tổng quỹ lương mà theo tiêu chí định mức phân bổ chỉ tiêu biên chế/đơn vị trường học.</p>	<p>của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (như việc điều động, bố trí giáo viên cho phù hợp).</p>
19	<p>Câu 42. Cử tri Nguyễn Thị Liên, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Hiện tại, các trường trên địa bàn có tỷ lệ học sinh tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 80%, nhưng chỉ tiêu bắt buộc học sinh tham gia đóng bảo hiểm 100%. Nhà trường đã tích cực tuyên truyền, vận động đến từng gia đình các em học sinh nhưng không đạt chỉ tiêu, vì rất nhiều hộ gia đình còn khó khăn. Vậy, việc giao hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế học đường có phải là nhiệm vụ bắt buộc của giáo viên hay không? Và có biện pháp nào để bắt buộc hộ gia đình phải tham gia bảo hiểm y tế học sinh không? Đề nghị UBND tỉnh xem xét, trả lời cử tri biết.</p>	<p>Trả lời: Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 “trong đó giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế”, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2095/UBND-KGVX ngày 04 tháng 7 năm 2022 chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tăng cường các giải pháp, đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế cho học sinh giai đoạn 2022-2025, trong đó nêu ra các giải pháp đảm bảo đến năm 2023 đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế và tiếp tục giữ tỷ lệ 100% đến năm 2025, phối hợp với Bảo hiểm xã hội các cấp, UBND các huyện, thành phố truyền thông, thực hiện tốt việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh theo quy định của Chính phủ; huy động các nguồn lực cá nhân và xã hội để hỗ trợ học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum không có văn bản hướng dẫn về việc giao hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh cho giáo viên; ngày 30 tháng 12 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2711/SGDĐT-VP</p>

		về việc chấn chỉnh việc thu bảo hiểm y tế tại các cơ sở giáo dục, theo đó, không giao đội ngũ giáo viên thu bảo hiểm y tế, không lấy chỉ tiêu học sinh tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua đối với giáo viên các cấp học.
20	Câu 43. Cử tri xã Rờ Koi, huyện Sa Thầy kiến nghị: Tỉnh lộ 675 (đoạn từ UBND xã Rờ Koi đến Quốc lộ 14C) nhiều năm qua không được phát quang bờ rãnh, cây cối, cỏ dại mọc ven đường làm che khuất tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm kiểm tra, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên đoạn đường này.	Trả lời: Theo Báo cáo của Sở Giao thông vận tải, định kỳ hàng quý, Sở Giao thông vận tải cùng Công ty Cổ phần Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (<i>đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Đường tỉnh 675</i>) đều tổ chức kiểm tra khối lượng bảo dưỡng thường xuyên, trong đó có hạng mục phát quang. Sở Giao thông vận tải ghi nhận cử tri, sẽ quan tâm hơn đến công tác phát quang (<i>đoạn từ UBND xã Rờ Koi đến Quốc lộ 14C</i>) đảm bảo không che khuất tầm nhìn, an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.
21	Câu 45. Cử tri A Hoàng, thôn K'Bay, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy kiến nghị: Hiện nay, Công ty nguyên liệu giấy miền Nam đang tiến hành thu hoạch và trồng lại rừng ở khu vực rừng đầu nguồn thôn K'Bay làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, thu hồi lại diện tích đất đã giao cho Công ty nguyên liệu giấy miền Nam (khoảng 15ha) để giao lại cho Nhân dân trồng, quản lý, bảo vệ rừng cũng như bảo vệ nguồn nước sạch của thôn.	Trả lời: Việc thu hoạch và trồng lại rừng của Công ty nguyên liệu giấy miền Nam thuộc kế hoạch, chiến lược phát triển của đơn vị, trong quá trình triển khai thu hoạch và trồng lại rừng đề nghị chính quyền địa phương theo dõi, kiểm tra để không làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Đối với kiến nghị thu hồi lại diện tích đất (<i>khoảng 15ha</i>) đã giao cho Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam là không có cơ sở để thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 65 Luật Đất đai 2013. Trong trường hợp, khi Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam không có nhu cầu sử dụng đất và có văn bản tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.
22	Câu 47. Cử tri Phạm Thị Mây, thôn Sơn An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum và Tập đoàn Cao su Việt	Trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp các đơn vị, địa phương làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum và theo báo cáo của Công ty vườn cây cao su tại Nông trường cao su Sa Sơn trồng năm 2001, thời gian kiến thiết cơ bản thực tế từ 10 đến 11 năm. Thời gian thu hoạch mù trung bình 20

	<p>Nam để sớm thanh lý vườn cây cao su theo hợp đồng giao khoán giữa Nông trường Cao su Sa Sơn với các hộ dân xã Sa Sơn. Vì hiện nay, diện tích cao su này đã hết chu kỳ khai thác, sản lượng mủ đạt thấp, trong khi mức giao khoán cao, người dân làm không đủ ngày công. Sau khi thanh lý vườn cây, chuyển đổi sang cây trồng phù hợp để đảm bảo thu nhập của người dân.</p>	<p>năm theo quy trình kỹ thuật, do đó vườn cây tại đây phải được khai thác ít nhất đến hết năm 2032, sau đó mới thực hiện thanh lý theo quy định⁽¹⁷⁾. Thực tế thời gian qua, việc giao khoán sản lượng được Công ty, Nông trường xem xét, đánh giá và giao khoán sản lượng theo năng lực thực tế vườn cây, một số hộ liên kết đã ký hợp đồng, chấp hành tương đối tốt nội quy, quy định khai thác mủ. Tuy nhiên còn một số hộ chưa chấp hành giờ giấc cao, không đi cao hoặc bỏ cao, còn bớt xén mủ dẫn đến năng suất sản lượng thấp. Ngoài ra, nguồn tài nguyên vỏ cao chưa được khai thác của vườn cây hộ liên kết không đi cao còn tương đối nhiều, nếu các hộ tiếp tục không đi cao thì thời gian thanh lý vườn cây sẽ phải kéo dài.</p> <p>Theo thống kê của Nông trường, đến nay có 537,11 ha/302 hộ đã ký hợp đồng và đi vào sản xuất ổn định, còn lại 15,86 ha/11 hộ chưa ký hợp đồng, trong đó: xã Sa Sơn 7,07 ha; thị trấn Sa Thầy: 8,79 ha. Vườn cây cao su là tài sản của nhà nước, việc thanh lý vườn cây trước tuổi chỉ thực hiện khi được sự đồng ý của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và cấp có thẩm quyền. Hiện nay, Công ty đang xây dựng lộ trình thanh lý sớm vườn cây và áp dụng chế độ cao linh hoạt, dự kiến lộ trình thanh lý vườn cây sẽ thực hiện trong năm 2026 đến năm 2028. Do đó, Công ty đề nghị các hộ dân sớm ký kết hợp đồng và nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký, nếu các hộ dân không thực hiện theo đề nghị của Công ty thì thời gian thanh lý vườn cây sẽ kéo dài hơn.</p>
23	<p>Câu 49. Cử tri xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hộ đăng ký thoát nghèo thay cho chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo (như hiện nay).</p>	<p>Trả lời: Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, theo đó tại mục 2, phần quy định đối tượng của Chương trình là “hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) trên phạm vi cả nước. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Theo đó, đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có đơn đăng ký thoát nghèo và hộ mới thoát nghèo sẽ được địa phương xem xét ưu tiên hỗ trợ các chính sách nhằm thoát nghèo bền vững, như: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô</p>

⁽¹⁷⁾ Công văn số 09/CSKT-KHXDCB ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

		<p>hình giảm nghèo, chính sách vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội,...; ngoài những chính sách đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ, hiện nay nguồn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, chưa thể tự cân đối để bố trí thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hộ đăng ký thoát nghèo thay cho chính sách hỗ trợ như hiện nay.</p>
24	<p>Câu 52: Cử tri Võ Thành Long và Ngô Đình Hưng, tổ dân phố 1, phường Duy Tân; cử tri Ngô Thị Thuý, thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh; cử tri Lê Đức Chung, tổ dân phố 8, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum kiến nghị: (1) Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum khi cúp nước nhiều ngày phải thông báo cho người dân được biết. (2) Một số trường hợp tại thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh, Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum tự xác định và tăng giá tiền nước sinh hoạt vì cho rằng hộ có sản xuất kinh doanh. Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty trước khi tăng giá tiền sử dụng nước đối với các hộ kinh doanh thì cần xác minh cụ thể và làm việc trước đối với những hộ đó; đồng thời yêu cầu Công ty trả lời cử tri biết quy trình điều chỉnh giá nước có được lấy ý kiến và thông báo cho Nhân dân biết hay không? (3) Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc thu tiền nước của Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum, vì giá tiền nước thu của các hộ kinh doanh quá cao, bất hợp lý. Cụ thể: (i) Tất cả các hộ có kinh doanh đều phải chịu giá nước kinh doanh, bao gồm cả các hộ không sử dụng nước để kinh doanh (như: kinh doanh thuốc tây, tạp hóa...); (ii) Một số hộ kinh doanh nhưng đồng thời sinh sống tại đó nhưng Công ty không tách giá nước</p>	<p>Trả lời: (1) Việc tạm ngưng cấp nước nhiều ngày khi thực hiện Kế hoạch đầu nối tuyến hoặc sửa chữa đường ống, Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum đều có thông báo rộng rãi trên kênh Truyền hình Kon Tum (KRT) và thông qua tin nhắn đến khách hàng sử dụng nước. Đề nghị cử tri (<i>khách hàng sử dụng nước</i>) quan tâm đến thông báo của Công ty trên Truyền hình Kon Tum và tin nhắn để kịp thời nhận thông tin tạm ngưng cấp nước. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum theo dõi chặt chẽ hơn việc thông báo tạm ngưng cấp nước đến khách hàng.</p> <p>(2) Căn cứ Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum có Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2020 về việc ban hành đơn giá nước tiêu thụ nước sinh hoạt cho đối tượng sử dụng nước cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Kon Tum. Giá nước hiện nay mà Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum đang áp dụng tuân thủ Quyết định nêu trên. Trong quá trình quản lý, thay đổi áp giá, đối với hộ có sản xuất kinh doanh, trước khi áp giá Công ty đã tiến hành rà soát, kiểm tra thực tế và phát hành thông báo (gửi bằng văn bản) trước 15 ngày theo quy định tại điểm 9.1 Điều 9 của Hợp đồng dịch vụ cấp nước cho quý khách hàng. Sau 15 ngày khách hàng không phản hồi lại cho Công ty đối với việc áp giá không đúng đối tượng thì công ty mới tiến hành áp giá cho kỳ hóa đơn tháng đó. Đề nghị cử tri (<i>khách hàng sử dụng nước</i>) giám sát thực hiện việc áp giá theo quy định nêu trên, đồng thời quan tâm phản hồi ý kiến trong trường hợp Công ty áp giá không đúng đối tượng để Công ty kịp thời sửa đổi, áp giá cho phù hợp.</p> <p>(3) Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định “<i>Đối với các đối tượng sử dụng nước sạch vào mục đích khác như: cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ... , giá tiêu thụ nước sạch do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh</i></p>

	<p>sinh hoạt và giá nước kinh doanh mà thu đồng giá cho nước sinh hoạt cũng như nước kinh doanh (giá có thuế là 18.142đ/m³). Khi người dân kiến nghị thì chỉ được giải thích là do Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá và hợp đồng thỏa thuận với khách hàng (đây là ngành kinh doanh độc quyền, người dân không có điều kiện khoan đào giếng đương nhiên phải dùng nước máy nếu không chịu giá đó thì không có nước dùng). Trước hết, chúng tôi thống nhất việc thu giá nước kinh doanh như hai nội dung trình bày ở trên thì việc thu giá nước kinh doanh của Công ty là quá bất công, thiết nghĩ phải có sự quản lý của Nhà nước, chứ không thể có chuyện Công ty muốn đưa ra quy định nào thì đưa. Rất mong các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết để người dân an tâm.</p>	<p><i>nước sạch quy định theo phương án giá được UBND cấp tỉnh phê duyệt nhưng không vượt hệ số tính giá tối đa quy định tại Thông tư này”.</i></p> <p>Căn cứ quy định nêu trên và theo Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐQT về đơn giá tiêu thụ nước sạch cho đối tượng sử dụng nước: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Kon Tum do Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum quản lý là đúng thẩm quyền quyết định giá. Theo đó, giá nước tiêu thụ (chưa có thuế GTGT 5%) đối với mục đích sử dụng hoạt động sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ là 15.775 đồng/m³.</p> <p>Căn cứ khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m³ nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.</p> <p>Từ các quy định nêu trên, giá nước tiêu thụ (có thuế GTGT) đối với mục đích sử dụng hoạt động sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ mà công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum đang áp dụng bao gồm: 15.775 đồng/m³ + 15.775 đồng/m³*10% (phí BVMT) + 15.775 đồng/m³ x 5% (thuế VAT) = 18.142 đồng/m³ là đúng với quy định hiện hành.</p> <p>Đối với các hộ sử dụng nước nhưng không sử dụng nước để kinh doanh (<i>như: kinh doanh thuốc tây, tạp hóa...</i>) hoặc một số hộ kinh doanh nhưng đồng thời sinh sống tại đó nhưng Công ty không tách giá nước sinh hoạt và giá nước kinh doanh mà thu đồng giá cho nước sinh hoạt cũng như nước kinh doanh. Tiếp thu ý kiến của cử tri, công ty cổ phần cấp nước Kon Tum đang rà soát, kiểm tra lại tình hình sử dụng nước của khách hàng; có giải pháp phân loại nhóm khách hàng tương ứng với mục đích kinh doanh để áp giá phù hợp tình hình thực tế sử dụng nước của khách hàng. Đề nghị cử tri (<i>khách hàng sử dụng nước</i>) quan tâm, phối hợp và giám sát thực hiện.</p>
25	<p>Câu 54: Cử tri Đặng Thanh Hữu, thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị: Hiện nay, khi tiến hành việc cấp Giấy chứng</p>	<p>Trả lời: Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum áp dụng thu giá dịch vụ công đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng và mức giá theo quy định tại Quyết định số</p>

	<p>nhận quyền sử dụng đất cho đất ruộng lúa, cơ quan chuyên môn yêu cầu đo, cấp cho từng thửa đất trên một diện tích ruộng liền kề và chi phí cho việc thuê trích đo là khá cao, trong khi đời sống của người dân nông thôn còn nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp, tạo điều kiện cho người dân được đo, cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu.</p>	<p>17/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong quá trình áp dụng thực hiện, đối với việc đo đạc nhiều thửa đất trồng lúa liền kề có diện tích nhỏ (dưới 50m²) của cùng một chủ sử dụng đất nhằm phục vụ công tác cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Văn phòng Đăng ký đất đai đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố bao quanh tổng diện tích của nhiều thửa và tính thu giá dịch vụ chung đối với một (01) thửa đất nhằm hạn chế chi phí mà người dân phải nộp (<i>Theo quy định tại Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh, thì việc thu giá dịch vụ được tính theo từng thửa đất</i>).</p> <p>Qua kiểm tra, hiện nay cử tri Đặng Thanh Hữu chưa đăng ký đo đạc tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum, do đó trường hợp cử tri có nhu cầu đo đạc phục vụ công tác cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì đề nghị cử tri liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum để được hướng dẫn thực hiện.</p>
26	<p>Câu 56: Cử tri thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum kiến nghị: Hiện nay, Nhân dân chưa chấp thuận Dự án Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao tại xã Đăk Rơ Wa là do giá bồi thường đất quá thấp. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh giá đất cho tương xứng với giá thị trường hiện nay.</p>	<p>Trả lời: Việc bồi thường đất các Dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum đều phải thực hiện tổ chức xác định giá đất cụ thể, giá đất cụ thể được xác định tại thời điểm khi Nhà nước thu hồi đất. UBND các xã, phường đã phối hợp với các đơn vị Tư vấn giá đất thực hiện điều tra khảo sát giá thị trường, xây dựng giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường thực hiện dự án và trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tổ chức thẩm định. Đối với giá đất cụ thể tại xã Đăk Rơ Wa, tại thời điểm năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 (<i>đất trồng cây lâu năm giá 32.760 đồng/m²; đất trồng cây hàng năm giá 44.160 đồng/m²</i>). Ngoài việc bồi thường theo giá đất cụ thể, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp: Mức hỗ trợ đất nông nghiệp: Bằng 02 lần giá đất trong Bảng giá đất. (<i>riêng đất trồng lúa nước bằng 03 lần giá đất trong bảng giá đất</i>)⁽¹⁸⁾. Theo đó, việc tổ chức xây dựng xác định giá đất cụ thể để thực hiện triển khai theo quy định, đề nghị UBND thành phố Kon Tum tiếp tục chỉ đạo UBND phường</p>

⁽¹⁸⁾ Quy định tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

		Thắng Lợi, cùng các ngành có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền truyền đến cử tri trên địa bàn phường biết.
27	<p>Câu 57: Cử tri Nguyễn Huy Công, 83 Hoàng Văn Thụ, tổ dân phố 5, phường Quyết Thắng kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét, trả lời cử tri biết: Việc giao đất cho doanh nghiệp tại đường Bạch Đằng có đúng quy định pháp luật không? Việc cấp giấy phép xây dựng để cho doanh nghiệp thi công các công trình tại khu vực đường Bạch Đằng có đúng quy định pháp luật không? Vì các công trình này khi xây dựng lên đã làm che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực sông Đăk Bla....</p>	<p>Trả lời: Nội dung kiến nghị của Cử tri Nguyễn Huy Công đã được UBND tỉnh trả lời, giải quyết tại Câu 21 Phần I các kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể UBND tỉnh cho thuê đất chứ không phải là “giao đất” như ý kiến của cử tri và trên cơ sở giấy phép quy hoạch, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; giấy tờ về quyền sử dụng đất và các hồ sơ liên quan, Sở Xây dựng và UBND thành phố Kon Tum đã cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án nhà hàng Đông Dương ven sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum cho Công ty Cổ phần Trường Long thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật Xây dựng năm 2014. Mật độ xây dựng thấp (từ 19,2% - 28,2%), công trình xây dựng góp phần tạo kiến trúc cảnh quan, mỹ quan đô thị của khu vực. Như vậy, việc cấp phép xây dựng là đúng quy định của pháp luật.</p>
28	<p>Câu 62: Cử tri Phạm Hồng Ngọc, thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum kiến nghị: Bà Phạm Thị Bốn (là vợ của ông Ngọc) có hợp đồng nhận khoán lô cao su 38 với Nông trường cao su Hòa Bình (thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum) từ năm 1996; đến năm 2021, Công ty tự ý cho người xuống cưa cắt vườn nhưng không thông báo cho gia đình bà Bốn biết và cũng không có hỗ trợ tiền khai hoang, hỗ trợ đời sống, hỗ trợ việc làm gì cả. Sau khi đã cưa cắt xong thì bỏ hoang cho tới nay gây lãng phí, trong khi người dân không có đất sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến để Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum xem xét, giải</p>	<p>Trả lời: Việc thông báo kế hoạch tái canh cây cao được thực hiện theo quyết định thanh lý tái canh được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt thì vườn cây cao su trồng năm 1997, thuộc lô 38, Nông trường Cao su Hoà Bình sẽ thực hiện thanh lý tái canh trong năm 2021. Căn cứ vào Kế hoạch⁽¹⁹⁾ cưa cắt, tái canh của Công ty, trước khi tổ chức thực hiện, Nông trường đã thông báo đến toàn bộ người lao động tham gia khai thác trên vườn cây biết về kế hoạch này. Nội dung bà Phạm Thị Sáu (Bốn) là hộ nhận khoán tại lô 38 không biết về kế hoạch cưa cắt là do năm 2021 bà Bốn không trực tiếp tham gia khai thác trên vườn cây nên chưa nắm bắt được thông tin kịp thời khi Tổ sản xuất của Nông trường cao su Hòa Bình triển khai họp thông báo kế hoạch tái canh. Trong thời gian tới Công ty sẽ chỉ đạo Nông trường phối hợp chặt chẽ với địa phương, đặt biệt là các thôn để thông báo rộng rãi cho hộ nhận khoán được biết.</p> <p>Việc hỗ trợ tiền khi thanh lý tái canh vườn cây, theo nội dung trong phương án khoán (đã được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đơn vị Tư vấn luật và Công ty thống nhất xây dựng, tính toán và ban hành) và</p>

⁽¹⁹⁾ Kế hoạch số 879/KH-CSKT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Công ty về kế hoạch tái canh năm 2021 tại Nông trường Cao su Hòa Bình năm 2021-2022.

	quyết.	<p>trong hợp đồng giao nhận khoán đã ký kết giữa Công ty với người dân thì không có quy định yêu cầu Công ty phải thực hiện hỗ trợ tiền cho người nhận khoán khi thanh lý vườn cây cao su.</p> <p>Việc cưa cắt nhưng chưa trồng tái canh cây cao su: Công ty đã thực hiện cưa cắt cây, mốc gốc, gom dọn đốt, san lấp mặt bằng, cày phá lâm và khoan hố tại lô 38 nhưng đến nay vẫn chưa trồng cây là do UBND tỉnh có Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, theo đó vị trí tại lô 38 nằm trong vị trí thuộc dự án khai thác khoáng sản do đó Công ty phải dừng việc tái canh để thực hiện thủ tục bàn giao đất cho đơn vị trúng đấu giá thực hiện dự án theo quy định.</p>
29	<p>Câu 63: Cử tri Nguyễn Hoàng Mộng, tổ dân phố 6, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả bằng văn bản cho cử tri biết vụ thu sai tiền kit xét nghiệm trên địa bàn tỉnh đến nay xử lý như thế nào? Cá nhân, tổ chức sai phạm bị xử lý như thế nào?</p>	<p>Trả lời: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế⁽²⁰⁾, từ ngày 01/07/2021 việc thanh toán đối với các trường hợp xét nghiệm bằng test nhanh thực hiện theo phương thức thực thanh, thực chi, cụ thể: (i) Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm; vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công, cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch (ii) Chi phí test xét nghiệm thực hiện thực thanh thực chi: Chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Theo đó, Sở Y tế đã chủ động và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện⁽²¹⁾. Tuy nhiên, từ ngày 01/7 đến ngày 09/11/2021, các cơ sở y tế vẫn tiếp tục thu theo mức giá 238.000 đồng/01 mẫu xét nghiệm⁽²²⁾, dẫn đến kinh phí chênh lệch giữa mức giá thu và mức giá mua test xét nghiệm theo kết quả đấu thầu là</p>

⁽²⁰⁾ Văn bản số 4356/BYT-KHTC ngày 18 tháng 5 năm 2021; Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 07 tháng 7 năm 2021 và Văn bản số 8157/BYT-KHTC ngày 28 tháng 09 năm 2021 về việc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19

⁽²¹⁾ Văn bản số 2296/SYT-KHTC ngày 19 tháng 5 năm 2021; Văn bản số 3024/SYT-KHTC ngày 08 tháng 7 năm 2021; Văn bản số 3255/SYT-KHTC ngày 20 tháng 7 năm 2021; Văn bản số 4787/SYT-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2021.

⁽²²⁾ Theo mức giá dịch vụ xét nghiệm vi khuẩn/vi rus/vi nấm/ký sinh trùng test nhanh được quy định tại Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

5.659.863.249 đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh⁽²³⁾, Sở Y tế đã có 04 lần hướng dẫn các đơn vị trực thuộc⁽²⁴⁾ rà soát, thực hiện việc thông báo và hoàn trả kinh phí đã thu cao hơn so với mức giá mua test xét nghiệm theo kết quả đấu thầu cho các đối tượng đã thực hiện test xét nghiệm nhanh từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021. Tính đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2022, các đơn vị đã trả lại cho các đối tượng số tiền 372.328.774 đồng, số tiền còn lại 5.288.209.475 đồng chưa trả lại được do các nguyên nhân khách quan như “(i) Đa phần người tham gia dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên là các Doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh có liên quan đến vận tải hàng hóa ngoài tỉnh chiếm từ 90% đến 95%, khi được liên hệ trực tiếp thì đối tượng trả lời không có nhu cầu nhận lại; (ii) Một số đối tượng đã được doanh nghiệp hỗ trợ quyết toán chi phí xét nghiệm; (iii) Một số đối tượng đã được thông báo nhưng không đến nhận hoặc không cung cấp số tài khoản để các đơn vị chuyển trả; (iv) Một số đối tượng cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại không đúng nên không liên lạc được để hoàn trả”, theo đó, ngày 28 tháng 11 năm 2022 UBND tỉnh Văn bản số 4041/UBND-KTTH đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn xử lý chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021 không hoàn trả được cho các đối tượng.

Tại Văn bản số 128/BTC-NSNN ngày 04 tháng 01 năm 2023⁽²⁵⁾, Bộ Tài chính có ý kiến như sau “Từ tình hình trên, đề nghị Tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó thực hiện rà soát, hoàn trả 5.288 triệu đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã nộp thừa kinh phí xét nghiệm Covid-19 (từ ngày 01 tháng 7 năm 2021); trường hợp, không thể hoàn trả được cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã nộp, đề nghị nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật” và theo hướng dẫn của Sở Tài chính⁽²⁶⁾, Sở Y tế đã có Văn bản số 158/SYT-KHTC ngày 16 tháng 01 năm 2023 chỉ đạo các đơn vị

⁽²³⁾ Văn bản số 17/UBND-KTTH ngày 04 tháng 01 năm 2022; Văn bản số 412/UBND-KTTH ngày 15 tháng 02 năm 2022; Văn bản số 2086/UBND-KTTH ngày 01 tháng 7 năm 2022; Văn bản số 3474/UBND-NC ngày 14 tháng 10 năm 2022.

⁽²⁴⁾ Văn bản số 63/SYT-KHTC ngày 05 tháng 01 năm 2022; Văn bản số 750/SYT-KHTC ngày 15 tháng 02 năm 2022; Văn bản số 2914/SYT-KHTC ngày 03 tháng 7 năm 2022; Văn bản số 3683/SYT-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2022.

⁽²⁵⁾ Về việc xử lý chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh Covid-19 từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 09 tháng 11 năm 2021.

⁽²⁶⁾ Văn bản số 164/STC-QLNS ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Sở Tài chính.

		<p>trực thuộc “Thông báo, tiếp tục hoàn trả cho đối tượng cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023. Sau khi hết thời gian trên, mà vẫn không hoàn trả được cho các đối tượng, các đơn vị tổng hợp, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10 tháng 5 năm 2023”. Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục thực hiện việc hoàn trả lại cho các đối tượng bằng các hình thức như: Thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc liên hệ theo số điện thoại do cá nhân cung cấp khi thực hiện tiêm chủng để thực hiện việc hoàn trả số tiền dư đến người dân đã thực hiện xét nghiệm. Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền xét nghiệm test nhanh với giá 238.000 đồng/người/lượt (sau ngày 01 tháng 7 năm 2021) tại cơ sở y tế nào thì trực tiếp liên hệ với cơ sở y tế đó để được hướng dẫn thủ tục nhận lại tiền chênh lệch theo đúng quy định. Sau khi hết thời gian hoàn trả và trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, trong tháng 5 năm 2023, Sở Y tế sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất xử lý nộp ngân sách nhà nước (đối với số tiền còn lại không hoàn trả được) gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 128/BTC-NSNN ngày 04 tháng 01 năm 2023.</p> <p>Về việc xử lý sai phạm của cá nhân, tổ chức theo ý kiến Cử tri, trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021 là thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid-19 của cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, các đơn vị y tế của tỉnh đã tập trung và huy động mọi nguồn lực vào công tác kiểm soát dịch bệnh, nên dẫn đến việc chậm cập nhật và triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 17/UBND-KTTH ngày 04 tháng 01 năm 2022, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc “tổ chức rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra tình trạng sai sót trong việc thu phí xét nghiệm Covid-19 và trong công tác mua sắm trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm...phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới”.</p>
30	<p>Câu 65: Cử tri Trần Xuân Lạng, tổ dân phố 3, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, kiến nghị Chính phủ quan tâm hơn nữa đến chế độ thương binh, vì chế độ thương binh hiện này còn thấp.</p>	<p>Trả lời: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng. Hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công từng bước được hoàn thiện; đối tượng người có công với cách mạng được mở rộng; chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với bảo đảm công bằng và đồng thuận xã hội. Hằng năm, ngân sách Nhà nước đã dành hơn 32 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chế độ ưu đãi cho 9,2 triệu người có công với cách mạng. Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp đã thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần ổn định</p>

		<p>và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng. Việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi và công lao của họ đối với Tổ quốc. Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng⁽²⁷⁾. Chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, theo mức độ đóng góp, công lao cống hiến, hy sinh của đối tượng và cân đối trong mặt bằng chính sách nói chung.</p> <p>Hiện nay, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời, việc ban hành chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng ... thuộc thẩm quyền của Trung ương, do đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, cập nhật và báo cáo kiến nghị các bộ ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách, điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng nói chung và thương binh nói riêng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.</p>
31	<p>Câu 70: Cử tri Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đăk La, huyện Đăk Hà kiến nghị: Hiện nay, một số công trình xây dựng cơ bản được Nhà nước đầu tư vào xã, quá trình thi công và nghiệm thu, Ban giám sát đầu tư cộng đồng không được biết; khi bàn giao</p>	<p>Trả lời: Hiện nay, quy định về giám sát đầu tư cộng đồng được thực hiện theo các Điều 85, Điều 86 và Điều 87 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; trong đó Ban giám sát đầu tư cộng đồng có quyền yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các chủ chương trình, dự án cung cấp thông tin cần thiết phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng. Do đó, đề nghị cử tri Nguyễn Minh</p>

⁽²⁷⁾ Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020, trong đó quy định các chính sách đối với 13 nhóm đối tượng người có công và các chế độ, định mức hỗ trợ đã được sửa đổi, bổ sung so với quy định tại Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012.

	<p>công trình không mời Ban giám sát đầu tư cộng đồng tham gia. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.</p>	<p>Vương, Chủ tịch UBMTTQVN xã Đăk La, huyện Đăk Hà theo thẩm quyền, trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ chương trình, dự án không phối hợp trong việc cung cấp thông tin theo quy định, Ban giám sát đầu tư cộng đồng có quyền kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý. Đồng thời ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có kiến nghị với UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư thực hiện công khai thông tin về dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.</p>
32	<p>Câu 76: Cử tri Lê Thị Thanh Nhân, Công chức VH-XH, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà kiến nghị: Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 2378/SLĐTBXH-TGXHGN hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh, trong đó quy định các đối tượng trợ giúp xã hội "được thực hiện truy lĩnh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022". Đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục ban hành Công văn số 1725/SLĐTBXH-TGXHGN trong đó điều chỉnh nội dung "được thực hiện truy lĩnh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022" tại Công văn số 2378/SLĐTBXH thành "thời gian hưởng TCXH các đối tượng khác kể từ tháng Chủ</p>	<p>Trả lời: Việc để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh là do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chưa đúng quy định; UBND các huyện chưa nghiên cứu kỹ quy định trước khi triển khai thực hiện; vấn đề này UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh⁽²⁸⁾; đồng thời chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các địa phương liên quan có phương án phù hợp nhằm khắc phục sai sót trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, hoàn thành việc thu hồi, nộp ngân sách số tiền đã chi sai theo đúng quy định; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, có giải pháp phù hợp nhằm khắc phục sai sót, thu hồi và nộp ngân sách số tiền đã chi sai tại địa phương; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp thực hiện của các đối tượng có liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh.</p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, đề nghị UBND các huyện nghiên cứu có giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ các đối tượng đã hết tuổi hưởng trợ cấp, đảm bảo thu nộp ngân sách theo quy định.</p>

⁽²⁸⁾ Tại Công văn số 4032/UBND-KGVX ngày 28 tháng 11 năm 2022 và số 149/UBND-KGVX ngày 18 tháng 01 năm 2023.

	<p>tịch UBND huyện ký quyết định". Đồng thời, đề nghị địa phương đã thực hiện truy lĩnh cho các đối tượng căn cứ tình hình thực tế để thu hồi phù hợp với hoàn cảnh của đối tượng. Tính từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Đăk Hà có tổng cộng 251 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBND huyện chi truy lĩnh với số tiền 791.100.000 đồng (các đối tượng này đa số trẻ em dưới 03 tuổi và người đơn thân nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo). Hiện nay, UBND huyện đã có quyết định yêu cầu UBND xã thực hiện việc thu hồi lại số kinh phí đã chi truy lĩnh cho các đối tượng theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hiện nay, việc thu hồi số tiền đã chi truy lĩnh của các đối tượng đã hết tuổi hưởng trợ cấp trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn, thực tế là không thu hồi được, vì 100% đối tượng được thụ hưởng chính sách này đều là đối tượng yếu thế và thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét có hướng xử lý đối với nội dung thu hồi lại nguồn kinh phí nêu trên để giảm bớt việc các hộ dân cũng có phản ứng trái chiều đối với việc thu hồi nguồn kinh phí trên.</p>	
33	<p>Câu 78: Cử tri A Hiền, thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô kiến nghị: Quốc lộ 40B (đoạn qua địa bàn xã Đăk Trăm) đã được Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp. Tại khu vực cống Tea HLiều (lý trình Km 191+50)</p>	<p>Trả lời: Qua kiểm tra, hiện tại vị trí này đã có cọc tiêu cảnh giới 2 đầu cống và đoạn tuyến này còn đang trong thời gian bảo hành của dự án. Sở Giao thông vận tải sẽ rà soát, nghiên cứu phương án khả thi nhất để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này.</p>

	<p>đường cua gấp, lề đường sát với miệng cống rất dễ xảy ra mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khảo sát mở rộng bề mặt đường về phía bên phải tuyến và làm hộ lan để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông.</p>	
34	<p>Câu 79: Cử tri xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam sau khi hết chu kỳ khai thác nhựa thông trả lại đất cho người dân ở khu vực Tea Stui và suối Đăk Dring (thuộc thôn Đăk Dring, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).</p>	<p>Trả lời: Qua phối hợp, làm việc với Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam, diện tích đất do cử tri kiến nghị nói trên (đã trồng Thông ba lá) thuộc Tiểu khu 290, thôn Đăk Dring, xã Đăk Trăm (xã Văn Lem cũ), huyện Đăk Tô nằm trong diện tích đã được UBND tỉnh Kon Tum cho Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam thuê đất để trồng rừng sản xuất (rừng nguyên liệu giấy) theo Hợp đồng thuê đất số 28/HĐ-TĐ ngày 27 tháng 02 năm 2015, thời hạn thuê đất 50 năm (tính từ năm 2004).</p> <p>Trong thời hạn thuê đất, Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam được sử dụng đất được cho thuê đúng mục đích trồng rừng sản xuất (rừng nguyên liệu giấy) và thực hiện các hoạt động chăm sóc rừng, quản lý, bảo vệ, khai thác trong đó có khai thác các sản phẩm là dẫn xuất từ cây trồng (Ví dụ: Nhựa thông), trồng lại rừng sau khai thác theo quy định pháp luật.</p> <p>Việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai và theo các điều khoản hợp đồng thuê đất đã ký kết. Do đó, kiến nghị của cử tri về đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam sau khi hết chu kỳ khai thác nhựa thông trả lại đất cho người dân là không có cơ sở để xem xét.</p>
35	<p>Câu 80: Cử tri Trương Công Linh, khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô kiến nghị: Hiện nay, một số người giữ các chức danh Bí thư, Khối trưởng lâu năm (trên 10 năm), sau</p>	<p>Trả lời: Hiện nay, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được quy định tại nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh⁽²⁹⁾; trong đó quy định đối với chức danh Bí thư chi bộ và Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức</p>

⁽²⁹⁾ Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	<p>khi nghỉ việc vẫn không có chế độ gì. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương xem xét, có chế độ đối với các chức danh này.</p>	<p>phụ cấp 1.0. Đối với các thôn thuộc xã trọng điểm, thôn có 350 hộ trở lên, thôn thuộc xã biên giới thì được hưởng mức phụ cấp 1.66. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 3% mức lương cơ sở/tháng. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ nghiên cứu tham gia ý kiến với Chính phủ khi tiến hành sửa đổi các chế độ, chính sách liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.</p>
36	<p>Câu 82: Cử tri A Bên, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để thống nhất chỉ đạo các công ty cao su trên địa bàn tỉnh bổ sung vào hợp đồng giao khoán chăm sóc cao su điều khoản về phân chia tỷ lệ hưởng vườn cây thanh lý khi cây cao su hết chu kỳ khai thác để hỗ trợ thêm cho người lao động đã ký kết hợp đồng với công ty cao su.</p>	<p>Trả lời: Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cây cao su là tài sản của nhà nước, tiền thu từ việc bán cây cao su thanh lý phải thực hiện theo Luật Quản lý tài sản công, nếu Công ty chi hỗ trợ cho người dân nhận khoán là sai nguyên tắc tài chính và chi phí hỗ trợ người dân nhận khoán không phải là chi phí hợp lý khi thực hiện thành lý vườn cây, nội dung này Sở Tài chính cũng đồng quan điểm với Công ty tại cuộc họp ngày 15 tháng 9 năm 2022 do UBND tỉnh Kon Tum chủ trì, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cưa cắt cây, bàn giao đất thực hiện dự án.</p> <p>Mặt khác, theo nội dung phương án khoán năm 2012 đã được UBND tỉnh Kon Tum, các sở, ban ngành, địa phương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đơn vị Tư vấn luật và Công ty thống nhất xây dựng, tính toán, ban hành thì chỉ có vườn cây cao su trồng trên đất của người dân theo mô hình liên kết - khoán, người dân mới được nhận tiền bán cây cao su thanh lý theo tỷ lệ lợi ích được hưởng các bên, do đó việc phân chia tỷ lệ được hưởng vườn cây cao su thanh lý cho hộ nhận khoán là không có cơ sở thực hiện.</p>
37	<p>Câu 84: Cử tri xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải yêu cầu Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới có giải pháp đăng kiểm xe cơ giới nhanh gọn, tránh gây phiền hà cho các chủ</p>	<p>Trả lời: Để tạo điều kiện cho chủ phương tiện và người dân trong công tác kiểm định xe, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm 82.01S và bộ phận liên quan tham gia góp ý sửa đổi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải⁽³⁰⁾ theo hướng đơn giản hóa một số thủ tục, bỏ lỗi một số hạng mục không ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Văn bản số</p>

⁽³⁰⁾ Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	<p>phương tiện và Nhân dân.</p>	<p>53/CV-ĐK ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Trung tâm Đăng kiểm 82.01S về việc góp ý sửa đổi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT). Thời gian đến Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm 82.01S tăng cường nhân lực, vật lực thực hiện nghiêm các quy trình, quy định trong kiểm định; nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong thực thi công vụ, nghiêm cấm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho chủ phương tiện và người dân trong công tác kiểm định xe.</p> <p>Hiện nay, khi số lượng xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. để đáp ứng nhu cầu kiểm định xe, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khuyến khích, thu hút các Doanh nghiệp đầu tư thêm các trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn tỉnh, nhất là tại khu vực các huyện như: Ngọc Hồi, Đăk Tô⁽³¹⁾... nhằm giải quyết tốt công tác kiểm định trên địa bàn theo quy định.</p>
38	<p>Câu 85: Cử tri xã Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh giảm mức thu hồi vốn đối với các hộ tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2018 được quy định tại Công văn số 191/UBND-KGVX ngày 22 tháng 01 năm 2018 về việc triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo⁽³²⁾.</p>	<p>Trả lời: Tại Văn bản số 234/UBND-KGVX ngày 29 tháng 01 năm 2019⁽³³⁾, UBND tỉnh thống nhất chủ trương mức thu hồi vốn hỗ trợ ban đầu theo thứ tự ưu tiên: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tùy vào điều kiện cụ thể và khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp khác, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Kon Tum xem xét, quyết định mức thu hồi, hình thức thu hồi ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự án, luân chuyển trên địa bàn thực hiện dự án cho phù hợp với từng loại dự án, mô hình và điều kiện cụ thể của từng hộ tham gia dự án (có thể thu hồi một phần kinh phí dưới dạng tiền mặt đối với tất cả các dự án, mô hình hoặc bằng hiện vật đối với các dự án, mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê,... sinh sản). Mức thu hồi, hình thức thu hồi, phương án, quay vòng, luân chuyển phải lấy ý kiến của người dân, được ghi rõ trong biên bản họp dân theo quy trình nhằm đảm bảo công khai, dân chủ, nâng cao trách nhiệm của từng hộ tham gia dự án và phải được quy định cụ thể trong Quyết định phê duyệt Dự án... . Đồng thời, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị có liên hướng dẫn UBND</p>

⁽³¹⁾ Văn bản số 411/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải về việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới

⁽³²⁾ Cụ thể: (1) Mức thu hồi vốn đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập trong 3 năm bằng 50% vốn hỗ trợ ban đầu (hộ nghèo được hỗ trợ 50%); (2) Mức thu hồi vốn đối với hộ cận nghèo hoặc hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trong 3 năm bằng 70% vốn hỗ trợ ban đầu (hộ cận nghèo hoặc hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản được hỗ trợ 30%); (3) Mức thu hồi vốn đối với hộ mới thoát nghèo trong 3 năm bằng 80% vốn hỗ trợ ban đầu (hộ cận nghèo được hỗ trợ 20%).

⁽³³⁾ Về việc triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm (áp dụng cho giai đoạn 2019-2021).

		<p>các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo quy định. Giai đoạn 2021-2025, mức thu hồi vốn đối với các hộ tham gia Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng, thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo đó đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng quy định.</p>
II	KIẾN NGHỊ CHƯA THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC DO CHƯA CÓ QUY ĐỊNH HOẶC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HOẶC CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (06)	
39	<p>Câu 11. Cử tri Lý Tấn Bông, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, thành phố Kon Tum kiến nghị: Hiện nay, công việc của đội ngũ công chức cấp xã rất nhiều nên hầu như không được nghỉ ngày thứ bảy, chủ nhật là để tập trung làm công tác trật tự đô thị. Vì vậy, đề nghị các cấp xem xét cho thành lập Đội quy tắc trật tự đô thị của xã, phường để xử lý các công việc trật tự đô thị trên địa bàn.</p>	<p>Trả lời: Tại Công văn số 3597/UBND-KTTH ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có nội dung giải thể Đội Quản lý trật tự đô thị, chuyển giao chức năng nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị cho UBND các phường đảm nhiệm và UBND thành phố Kon Tum đã giải thể Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố (<i>trực thuộc phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum</i>)⁽³⁴⁾, công tác quản lý trật tự xây dựng giao cho công chức địa chính - xây dựng ở cấp xã phường thực hiện.</p> <p>Theo quy định Điều 62, Điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và khoản 2 Điều 2 (Sửa đổi, bổ sung Điều 62) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, quy định về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của UBND phường “<i>không có nội dung quy định việc thành lập Đội quy tắc trật tự đô thị của xã, phường</i>”. Theo đó, nhiệm vụ của UBND phường là thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền (<i>Khoản 3 Điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015</i>). Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã và đang thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội đến hết ngày 10</p>

⁽³⁴⁾ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc chấm dứt hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị thành phố (*trực thuộc phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum*).

		<p>tháng 8 năm 2023 và giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ⁽³⁵⁾.</p> <p>Do đó, việc đề nghị thành lập Đội quy tắc trật tự đô thị của xã, phường như kiến nghị của cử tri Lý Tấn Bông là chưa có cơ sở để tham mưu triển khai thực hiện. Căn cứ tình hình quản lý trật tự đô thị và lực lượng quản lý trật tự đô thị, đề nghị UBND các huyện, thành phố có phương án, biện pháp quản lý trật tự đô thị trực tiếp ở cấp xã, phường để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến Nhân dân các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai và an toàn giao thông; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành pháp luật.</p>
40	<p>Câu 44. Cử tri làng Rắc, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy kiến nghị: Hiện tại, nhiều hộ dân tại làng Rắc thiếu đất ở, cạnh làng có khoảng 1,5 ha đất rừng phòng hộ (hiện tại là rừng le). Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích này để bố trí đất ở cho các hộ dân.</p>	<p>Trả lời: Việc rà soát các hộ dân thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất nông nghiệp thuộc nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố. Theo đó, căn cứ quỹ đất ở địa phương, UBND huyện Sa Thầy chỉ đạo việc rà soát, kiểm tra các vị trí đất để đưa vào Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất; đồng thời rà soát nhu cầu thiếu đất ở thực tế của các hộ gia đình, cá nhân để giao đất ở theo đúng chức năng, thẩm quyền và các quy định của pháp luật đất đai hiện hành;</p> <p>Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ bổ sung nội dung Điều 41a Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ có nêu rõ các Tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trong đó không có nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án bố trí đất ở cho các hộ dân⁽³⁶⁾. Do đó, kiến nghị của cử</p>

⁽³⁵⁾ Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội và Quyết định số 35/2020/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

⁽³⁶⁾ 1. Dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công năm 2019, dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư năm 2014.

2. Dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận bằng văn bản; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

3. Dự án cấp thiết cần phải chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên

a) Dự án khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; dự án đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; dự án cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

		<p>tri hiện nay chưa phù hợp với quy định của Trung ương, nên UBND tỉnh chưa có cơ sở để kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết.</p> <p>Để giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất và tạo sinh kế cho người dân, đề nghị UBND huyện Sa Thầy nghiên cứu có các giải pháp quản lý, sử dụng quỹ đất hiện có cho phù hợp; đồng thời tăng cường việc giao đất, giao rừng gắn với chính sách hỗ trợ để các cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ rừng và hưởng lợi từ rừng.</p> <p>Đối với việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ (<i>hiện tại rừng le</i>) sang mục đích khác theo kiến nghị của cử tri, năm 2022 theo kiến nghị của UBND tỉnh⁽³⁷⁾, tại Công văn số 2212/BNN-TCLN ngày 13 tháng 4 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau “...Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025, UBND tỉnh Kon Tum xác định cơ cấu đất lâm nghiệp đã được phân bổ để rà soát đưa ra ngoài diện tích đất trống chưa có rừng, phục vụ đất để sản xuất cho người dân và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu quy hoạch đất lâm nghiệp (đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg. Pháp luật về lâm nghiệp không quy định về chuyển mục đích sử dụng đất không có rừng sang mục đích khác, việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai”.</p>
41	<p>Câu 46. Cử tri Lê Hoàng Liễu, thôn Đứrc Lý, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy kiến nghị: Những năm trước đây, các thôn của xã Sa Nhơn thuộc vùng đệm của Vườn quốc gia Chư Mom Ray được hưởng chính sách hỗ trợ đồng</p>	<p>Trả lời: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng “<i>Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp</i>”. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ tại Tờ trình số 6859/TTr-BNN-TCLN ngày 22 tháng 10 năm 2021 và tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ</p>

b) Dự án cấp thiết về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu (giao thông, thủy lợi, bảo vệ, phát triển rừng), dự án tạo nguồn điện và hệ thống truyền tải điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng, tôn tạo di tích cách mạng, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, du lịch sinh thái được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

⁽³⁷⁾ Công văn số 478/UBND-NNTN ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xem xét, hướng dẫn việc xử lý một số diện tích đất trống, đất không có rừng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum

	<p>quản lý rừng đặc dụng với mức 40 triệu đồng/thôn/năm. Nhưng từ năm 2021 đến nay, các thôn không được hỗ trợ, vì Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 đã hết hiệu lực. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm, tiếp tục có chính sách hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng dân cư thôn, bản vùng đệm để đồng quản lý rừng đặc dụng.</p>	<p>tại Báo cáo số 3078/BC-BNN-TCLN ngày 17 tháng 5 năm 2022, trình Chính phủ để xem xét, ban hành⁽³⁸⁾. Vì vậy, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định nêu trên, theo chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định</p>
42	<p>Câu 64: Cử tri Trần Đàm Thoại, tổ dân phố 4, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, quy định trao Kỷ niệm chương cho những người làm Tổ trưởng tổ dân phố có cống hiến nhiều năm đã nghỉ công tác. Đồng thời, xem xét cấp (không thu tiền) Báo Kon Tum cho những người này.</p>	<p>Trả lời: Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ⁽³⁹⁾; Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 9 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2022. Theo đó, hiện nay Bộ Nội vụ không có quy định tặng Kỷ niệm chương cho những người làm tổ trưởng tổ dân phố có cống hiến nhiều năm đã nghỉ công tác như nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên. Ngoài ra, về chế độ, chính sách đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố được quy định tại Điều 13, Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Nội vụ về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố⁽⁴⁰⁾.</p>

⁽³⁸⁾ Tại Công văn số 5195/BNN-TCLN ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

⁽³⁹⁾ Các loại Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ: a) Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”; b) Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”; c) Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”; d) Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

⁽⁴⁰⁾ Chế độ, chính sách đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố: 1) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; được hưởng phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật; 2) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức, kỹ năng cần thiết; nêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được biểu dương, khen thưởng; không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm khuyết điểm, không được Nhân dân tín nhiệm thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

43	<p>Câu 73: Cử tri Lê Xuân Hương, thôn 5, xã Hà Môn, huyện Đắk Hà kiến nghị: Thời gian qua, có hộ dân chăn nuôi buộc phải tiêu hủy lợn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhưng chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo quy định. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm xem xét, hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho người dân theo quy định.</p>	<p>Trả lời: Đề kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi để khôi phục sản xuất, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1577/UBND-NNTN ngày 17 tháng 5 năm 2021 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng mức chi hỗ trợ kinh phí phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 và các năm tiếp theo. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 8914/BNN-TY về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV “<i>Đề nghị sớm ban hành có chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ để hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và trâu, bò phải tiêu hủy do mắc bệnh viêm da nổi cục trong năm 2021 và năm 2022 tại các địa phương</i>”. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật; ngày 10 tháng 12 năm 2022, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 8312/VPCP-NN về việc đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật để lấy ý kiến các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ các hộ sản xuất có gia súc bị tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục và các bệnh khác (nếu có), đảm bảo thống nhất khi tổ chức thực hiện chính sách trên cả nước.</p>
44	<p>Câu 86: Cử tri xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành các quy định về định mức hỗ trợ, thời gian và mức thu hồi vốn, nguồn vốn hỗ trợ ban đầu cho các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi.</p>	<p>Trả lời: Về đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành các quy định về thời gian và mức thu hồi nguồn vốn hỗ trợ ban đầu cho các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững: Ngày 10 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án, phương án phát triển cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.</p> <p>Về đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành các quy định về định mức hỗ trợ cho các hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững: UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo⁽⁴¹⁾ các cơ quan chuyên môn</p>

⁽⁴¹⁾ Công văn số 449/UBND-KTTH ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

		<p>tham mưu UBND tỉnh có văn bản tham vấn bộ, ngành Trung ương đối với việc thực hiện quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và dự án phát triển sản xuất cộng đồng tại Điều 21, Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ (<i>địa phương có cần thiết ban hành quy định mức hỗ trợ cụ thể (mức hỗ trợ tối đa) thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và dự án phát triển sản xuất cộng đồng hay không?</i>). Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện nội dung tham vấn bộ, ngành Trung ương trước khi tham mưu UBND tỉnh⁽⁴²⁾. Sau khi có ý kiến của các bộ, ngành Trung ương về vấn đề này, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo cụ thể để các đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện theo quy định.</p>
III	KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI THỂ GIẢI QUYẾT DO CHƯA CÓ NGUỒN LỰC, CHƯA XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CỤ THỂ THỰC HIỆN (12)	
45	<p>Câu 5. Cử tri Nguyễn Hồng Vân, thôn Đăk Mạnh I, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô kiến nghị: Tuyến đường DH53 (nay là Quốc lộ 40B) đoạn từ ngã 3 Ngọc Tụ đến hết xã Đăk Rơ Nga bị bong tróc, hư hỏng nặng. UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải sửa chữa, khắc phục tại các vị trí hư hỏng nặng. Tuy nhiên, đơn vị thi công sửa chữa bằng cách trám, lấp đá xây vào các "ổ gà, ổ voi" nên khi trời mưa làm trôi, bóc hết lớp đá, xi đã lấp dẫn đến đường lại hư hỏng như ban đầu. Đề nghị UBND tỉnh sớm kiểm tra và có biện pháp khắc phục để đảm bảo đi lại cho người dân khi lưu thông tại tuyến đường này.</p>	<p>Trả lời: Tuyến đường ĐH.53 không phải là Quốc lộ 40B. Tuyến đường này trước đây do UBND huyện Đăk Tô quản lý đã xuống cấp, hư hỏng nặng qua nhiều năm khai thác và được chuyển giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý từ tháng 10 năm 2021. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang sử dụng nguồn kinh phí Bảo dưỡng thường xuyên được tỉnh cấp hàng năm để từng bước khắc phục những hư hỏng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí bảo dưỡng hàng năm hạn hẹp nên ưu tiên những vị trí hư hỏng nặng. Việc đơn vị thi công và các trạm cân thu mua nông sản lấp đá xây, trám bột đá vào các ổ gà, ổ voi vừa qua là tạm thời nhằm đảm bảo giao thông cấp bách phục vụ chương trình diễn tập phòng thủ dân sự cấp tỉnh; chưa phải là công trình sửa chữa. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có chủ trương sửa chữa triệt để tuyến đường này để đảm bảo đi lại cho người dân được an toàn, thuận tiện.</p>

⁽⁴²⁾ Công văn số 654/SNN-CCPTNT ngày 14 tháng 3 năm 2023 về việc tham mưu quy định mức hỗ trợ một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

46	<p>Câu 9. Cử tri xã Đăk Nhoong và xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei kiến nghị: Do ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp kéo dài qua các năm, tuyến đường ĐH83 (từ thị trấn Đăk Glei đi xã Đăk Nhoong; từ xã Đăk Nhoong đi xã Đăk Plô) đã sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí (vượt quá khả năng cân đối của huyện). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân 02 xã: Đăk Nhoong và Đăk Plô.</p>	<p>Trả lời: Tuyến đường huyện ĐH83 từ thị trấn Đăk Glei đi xã Đăk Nhoong do UBND huyện Đăk Glei quản lý. Năm 2013, UBND huyện bố trí kinh phí khoảng 68 tỷ đồng để thực hiện việc sửa chữa tuyến đường; hằng năm UBND huyện phân bổ nguồn kinh phí chi thường xuyên khoảng 300 triệu đồng cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các xã, thị trấn để thực hiện sửa chữa nhỏ các hư hỏng nền mặt đường. Do mưa lũ trong những năm qua, nhất là cơn bão số 9 năm 2020 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí, theo đó, năm 2020 UBND huyện Đăk Glei đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tiến hành đánh giá tình hình thiệt hại do lũ bão của tuyến đường ĐH83. Tuy nhiên, nguồn ngân sách địa phương hiện nay còn hạn hẹp, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021, theo đó đã phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án; vì vậy chưa thể cân đối vốn bố trí đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp tuyến đường ĐH83. Trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện Đăk Glei sẽ tiếp tục cân đối kinh phí để sửa chữa nhỏ tạm thời các điểm hư hỏng trên các tuyến đường huyện quản lý, trong đó có tuyến đường ĐH83 nêu trên nhằm đảm bảo lưu thông và an toàn giao thông, đặc biệt trước, trong và sau mùa mưa bão. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã có văn bản trình Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa đường giao thông thị trấn Đăk Glei đi đường tuần tra biên giới xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum⁽⁴³⁾, tuy nhiên đến nay chưa được Trung ương phúc đáp.</p>
47	<p>Câu 10. Cử tri xã Đăk Tơ Kan và xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Hiện nay, Tỉnh lộ 678 đoạn từ ngã ba xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô) đi 4 xã: Đăk Tơ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao và Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) đã xuống cấp và hư hỏng nhiều. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho các cơ quan chức năng sớm sửa chữa đường và phát quang hai bên</p>	<p>Trả lời: Đường tỉnh 678 đã được đầu tư sửa chữa đoạn Km0-Km12 năm 2019 và các đoạn còn lại mặc dù địa phương đã trình trung ương xem xét bố trí vốn để đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhưng đến nay chưa được Trung ương bố trí vốn để đầu tư. Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đang sử dụng nguồn kinh phí Bảo dưỡng thường xuyên do tỉnh cấp hàng năm và phân khai sử dụng theo từng tháng, từng quý với công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thời tiết và tình hình giao thông trên tuyến, trong đó có công tác phát quang hai bên đường.</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và đơn vị</p>

⁽⁴³⁾ Tại Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 24/5/2022 về việc xin hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa đường giao thông thị trấn Đăk Glei đi đường tuần tra biên giới xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei; với quy mô nâng cấp cải tạo tháng 0, sửa chữa tổng chiều dài tuyến 13,8km. (Điểm đầu từ thị trấn Đăk Glei - Điểm cuối đến đường tuần tra biên giới xã Đăk Nhoong) với quy mô đường cấp V miền núi; Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 150 tỷ đồng.

	đường.	quản lý đường kiểm tra, rà soát và phát quang thông thoáng những đoạn đường cong, đèo dốc và che khuất tầm nhìn.
48	<p>Câu 12. Cử tri A Mĩm, thôn Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum kiến nghị: Tỉnh Kon Tum có nhiều cảnh quan thiên nhiên đa dạng (như: sông, hồ, núi, thác, rừng nguyên sinh) và nhiều nét truyền thống văn hóa đặc sắc của các dân tộc sinh sống, vì thế rất phù hợp để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, dã ngoại. Trên địa bàn xã, khu vực Đập Đăk Rơ Wa có khuôn viên, cảnh quan xung quanh rất đẹp, là nơi lý tưởng để hình thành các địa điểm du lịch sinh thái, dã ngoại nếu được quan tâm, đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, quan tâm đầu tư nguồn lực để hình thành điểm du lịch tại khu vực này.</p>	<p>Trả lời: Hiện nay, trên địa bàn xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum có Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu đã được Ban quản lý tiểu dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) đầu tư các hạng mục công trình nâng cấp hạ tầng du lịch về giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, hỗ trợ công cụ, dụng cụ, phương tiện tổ chức hoạt động du lịch... với tổng nguồn kinh phí khoảng 9 tỷ đồng. Đồng thời, UBND thành phố đã bố trí nguồn kinh phí triển khai xây dựng công trình: Đường vào Làng du lịch cộng đồng làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, kết hợp với nguồn vận động xã hội hóa của địa phương với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 1 hơn 3 tỷ đồng; giai đoạn 2 gần 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra, có Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum cũng đã được UBND tỉnh công nhận điểm du lịch⁽⁴⁴⁾. Hiện nay, làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu và làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa đã khang trang hơn, cơ sở hạ tầng du lịch đã được cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác, phát triển du lịch.</p> <p>Đối với khu vực đập Đăk Rơ Wa có khuôn viên, cảnh quan xung quanh rất đẹp, là nơi lý tưởng để hình thành các địa điểm du lịch sinh thái, dã ngoại... như kiến nghị của cử tri là phù hợp, cần khai thác có hiệu quả cảnh quan thiên nhiên để phát triển các dịch vụ du lịch kết hợp khai thác thủy lợi phục vụ nông nghiệp theo hướng đa mục tiêu và phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn ngân sách tỉnh và thành phố còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư hình thành các địa điểm du lịch sinh thái, dã ngoại tại khu vực thành phố Kon Tum cũng như các địa phương khác như ý kiến cử tri kiến nghị.</p> <p>Trong thời gian tới, đề nghị UBND thành phố cập nhật đưa vào quy hoạch xây dựng và phát triển du lịch khu vực này, nếu đảm bảo các điều kiện thuận lợi không ảnh hưởng các chương trình, dự án khác của địa phương; tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, xã Đăk Rơ Wa nói riêng, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập</p>

⁽⁴⁴⁾ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

		cho người dân, góp phần cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố theo định hướng phát triển du lịch chung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp, hướng dẫn việc hoàn thiện các điều kiện công nhận điểm du lịch khi đủ điều kiện theo quy định.
49	Câu 17. Cử tri Lê Tự Sương, tổ dân phố 2, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum kiến nghị: Hiện nay, trên địa bàn phường đang thực hiện Dự án đường và cầu nối Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét đầu tư thêm đường giao thông đoạn từ Nhà thờ Phương Hòa (đường Nguyễn Văn Linh) đến cầu nối Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14, vì Nhân dân thấy rất là cần thiết để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.	Trả lời: Dự án Đường và Cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 đã được UBND tỉnh phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 975/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 9 năm 2017 do Ban quản lý các dự án 98 (<i>Nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh</i>) làm Chủ đầu tư. Hiện nay các hạng mục Cầu, đường vào Cầu đã thi công xong, còn đoạn kết nối giữa đường vào Cầu với Tỉnh lộ 671 chưa đầu tư. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tiếp tục đầu tư đoạn tuyến này khi cân đối được nguồn vốn.
50	Câu 18. Cử tri Trần Khánh Linh, thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum kiến nghị: Tỉnh lộ 671 đã đầu tư, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, hệ thống mương thoát nước hai bên đường đã được nâng cấp bằng bê tông; nhưng đoạn đường từ cổng chào thôn 5 vào khoảng 200m, một bên thì có hệ thống mương thoát bằng bê tông, một bên thì không có. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đầu tư hệ thống mương thoát nước bằng bê tông ở bên còn lại của đoạn đường này để thuận lợi thoát nước trong mùa mưa lũ.	Trả lời: Ghi nhận ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xem xét cân đối nguồn vốn để đầu tư mương thoát nước bằng bê tông đoạn rãnh trên.
51	Câu 19. Cử tri Trần Khánh Linh, thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum kiến nghị:	Trả lời: Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp các bên liên quan kiểm tra, đề xuất giải pháp sửa chữa các nút giao với Đường

	<p>Khi thi công nâng cấp Tỉnh lộ 671, mặt đường được nâng cao. Trong khi đó, tại các điểm nối ngã ba từ các trục đường dân sinh, đường nội đồng thông với Tỉnh lộ 671 không mở rộng để đổ bê tông nên tạo ra độ dốc lớn, có gờ, gây khó khăn trong quá trình vận chuyển nông sản, dễ gây tai nạn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đầu tư, chỉnh sửa các điểm đầu nối này để thuận tiện cho việc vận chuyển nông sản của người dân.</p>	<p>tỉnh 671, tạo êm thuận cho việc đi lại, lưu thông của Nhân dân trong vùng.</p>
52	<p>Câu 26. Cử tri Nguyễn Thị Ngoan, tổ dân phố 02, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum kiến nghị: Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì các đối tượng bị bệnh hiểm nghèo khác (như: ung thư và bệnh máu bẩm sinh) không được hỗ trợ. Qua phản ánh của cử tri có người nhà bị bệnh hiểm nghèo phải nhập viện thường xuyên ở bệnh viện tuyến trên được biết hầu hết các tỉnh đều dành một phần ngân sách hoặc huy động đóng góp để hỗ trợ 100% BHYT cho các đối tượng bị bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được hưởng BHYT 100%. Nhưng hiện tại, tỉnh Kon Tum thì chưa dành nguồn ngân sách để hỗ trợ. Vậy đề nghị UBND tỉnh xem xét nên dành một phần ngân sách để hỗ trợ cho các đối tượng</p>	<p>Trả lời: Hiện nay, ngân sách nhà nước đang đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng xã hội (như: người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Trẻ em dưới 6 tuổi; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội...) theo quy định khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm y tế và Điều 3, Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ⁽⁴⁵⁾. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó bố trí thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ phần cá nhân tự đóng BHYT cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo (mức hỗ trợ 30%); học sinh, sinh viên (mức hỗ trợ 10%); người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình (mức hỗ trợ 10%); người nhiễm HIV chưa có thẻ BHYT (mức hỗ trợ 100%).</p> <p>Theo các quy định nêu trên, với đặc thù tỉnh Kon Tum là một tỉnh miền núi, biên giới với trên 53% dân số là đồng bào DTTS, tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn và hộ nghèo còn cao, thì các đối tượng bị bệnh hiểm nghèo như ung thư và bệnh máu bẩm sinh theo như kiến nghị của cử tri nếu là các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại</p>

⁽⁴⁵⁾ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

trên.	<p>vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Trẻ em dưới 6 tuổi; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội... đã được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT theo quy định nêu trên. Các đối tượng khác còn lại không thuộc các đối tượng nêu trên chiếm tỷ trọng thấp (chủ yếu là hộ có điều kiện kinh tế) thì đề nghị tự chi trả mua thẻ BHYT nếu có nhu cầu theo quy định của Trung ương (vì thực tế ngân sách tỉnh hiện nay còn hạn hẹp). Ngoài ra, căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 quy định về trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ và công tác quản lý, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Kon Tum; trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại Khoản 4, Điều 2 quy định: “<i>Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh hiểm nghèo khác gặp khó khăn do chi phí cao, không đủ khả năng chi trả viện phí</i>”; - Tại Khoản 4, Điều 3 quy định: “<i>Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các nguồn tài chính hợp pháp khác của Quỹ (không sử dụng nguồn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ) cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 2 Quy định này đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp không có bảo hiểm y tế; mức hỗ trợ bằng 30% tổng chi phí chi trả từ 1 triệu đồng trở lên, tối đa không quá 10 triệu đồng/đợt điều trị, số lần hỗ trợ không quá 3 lần/năm. Trường hợp có thể bảo hiểm y tế thì hỗ trợ như Khoản 3 Điều này</i>”. Như vậy, Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ các đối tượng bị bệnh hiểm nghèo. Trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều hạn chế, việc ban hành thêm chính sách đặc thù của địa phương để hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm các đối tượng bị bệnh hiểm nghèo ngoài đối tượng đã được Trung ương quy định trong thời điểm hiện nay là chưa phù hợp; ghi nhận ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cấp thẩm quyền ban hành thêm chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối
-------	---

		tượng này vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn ngân sách địa phương.
53	Câu 28. Cử tri A Duốc, thôn Chung Năng, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí làm đường từ thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei) qua xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại thăm thân, học hỏi, giao lưu buôn bán nhằm phát triển kinh tế - xã hội đối với các hộ dân của hai địa phương nói trên.	Trả lời: Hiện nay nguồn ngân sách địa phương còn rất hạn hẹp, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021, theo đó đã phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án; vì vậy hiện chưa thể cân đối vốn bố trí đầu tư xây dựng làm đường từ thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei qua xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông như kiến nghị của cử tri, ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.
54	Câu 48. Cử tri xã Đăk Tơ Kan, thành phố Kon Tum kiến nghị: Hiện nay, tại xã Đăk Tơ Kan chưa có xây dựng Bưu điện văn hóa xã. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bưu điện tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng Bưu điện văn hóa xã.	Trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ ⁽⁴⁶⁾ ; các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông ⁽⁴⁷⁾ ; Văn bản số 529/BĐVN-PPTT ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc phối hợp rà soát và triển khai mục tiêu “100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ”, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1131/UBND-KGVX ngày 07 tháng 4 năm 2021 chỉ đạo việc triển khai thực hiện mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. Hiện trên địa bàn tỉnh có 16 xã chưa có điểm bưu điện văn hóa xã (trong đó có xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông). Tại xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông đã được Bưu điện tỉnh tổ chức điểm Bưu điện - Văn hóa xã tại thôn KonHông, đồng thời, để đảm bảo thực hiện các quy định, Bưu điện tỉnh thuê mặt bằng (nhà dân) để làm trụ sở Điểm. Hiện nay, điểm Bưu điện văn hóa xã Đăk Tơ Kan đã đi vào hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn; Bưu điện tỉnh đã lập phương án xây dựng các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn trình Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phê duyệt. Tuy nhiên, việc cấp kinh phí để xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã cần phải thực hiện theo lộ trình; đồng

⁽⁴⁶⁾ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

⁽⁴⁷⁾ Quyết định số 1548/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giữ lại các cơ sở nhà, đất để tiếp tục sử dụng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021; Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

		thời, đề nghị UBND huyện Tu Mơ Rông, UBND xã Đăk Tờ Kan rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giới thiệu vị trí đất phù hợp có diện tích khoảng 600m ² để Tổng công ty thực hiện xây dựng cho giai đoạn tiếp theo theo quy định.
55	Câu 50. Cử tri xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét làm 02 cầu qua 02 ngầm đường Ngọc Hoàng - Măng Bút (mỗi cầu dài khoảng 25m).	<p>Trả lời: Tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh (đoạn 1) nối xã Măng Bút huyện Kon Plông với xã Ngọc Yêu huyện Tu Mơ Rông có chiều dài 37km đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2017. Trên đoạn tuyến (đoạn 1) có tổng số 07 cầu (địa phận huyện Kon Plông: 05 cầu; địa phận huyện Tu Mơ Rông: 02 cầu). Năm 2017, đã đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 02 cầu trên địa bàn huyện Kon Plông⁽⁴⁸⁾, còn lại 05 cầu chưa được đầu tư⁽⁴⁹⁾.</p> <p>Nội dung này huyện Tu Mơ Rông đã có kiến nghị với tỉnh tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 và đã được UBND tỉnh trả lời tại Công văn số 3093/UBND-KTTH ngày 16 tháng 9 năm 2022. Theo đó, tổng nhu cầu vốn để thực hiện các dự án theo kiến nghị là rất lớn và chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách tỉnh còn khó khăn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Tu Mơ Rông tham mưu cấp thẩm quyền xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định có liên quan. Trước mắt, các ngầm đã được gia cố rọ đá êm thuận, đảm bảo giao thông cho người và phương tiện qua lại bằng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng hàng năm.</p>
56	Câu 83: Cử tri xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông kiến nghị: Hiện nay, trên Quốc lộ 40B (đoạn từ xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô đến ngã 3 đi xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông) và Tỉnh	<p>Trả lời: Hiện tại Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác khắc phục bảo lữ bước 1 để đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường này, từng bước khắc phục triệt để các vị trí sạt lở do thiên tai gây ra khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Riêng Tỉnh lộ 672 vẫn được Sở Giao thông vận tải sử dụng kinh phí bảo dưỡng thường</p>

⁽⁴⁸⁾ Gồm: Cầu Đăk Cheng, lý trình Km8+583 và cầu Đăk Nghé 1, lý trình Km10+258.

⁽⁴⁹⁾ Huyện Kon Plông: cầu Đăk Nghé 2, lý trình Km15+227; cầu Đăk Ri, lý trình Km16+724; cầu Đăk Zăng, lý trình Km20+498. Huyện Tu Mơ Rông: cầu Đăk Zăng 2, lý trình Km27+987; cầu Đăk Zăng 3, lý trình Km28+587.

	<p>lộ 672 (đoạn từ Ngã 3 đi xã Ngọc Lây đến xã Măng Ri) có nhiều đoạn bị sạt lở, không có lan can bảo vệ; đường quanh co, gấp khúc rất khó đi lại, dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm có kế hoạch triển khai sửa chữa, đầu tư nâng cấp đường, mở rộng các đoạn cua để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho Nhân dân.</p>	<p>xuyên để đảm bảo giao thông hàng tháng, hàng quý và sẽ triển khai nâng cấp bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn.</p>
<p>IV</p>	<p>KIẾN NGHỊ KHI GIẢI QUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỀU SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG, CHƯA THỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC THỜI GIAN GIẢI QUYẾT (02)</p>	
<p>57</p>	<p>Câu 39. Cử tri các thôn: Đăk Giàng, Tà Poók và Cà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Điện lực tỉnh Kon Tum xem xét di dời đường dây điện 35Kw nằm phía sau vườn và nằm trên nóc nhà mái tôn của người dân, vì dễ dẫn đến người dân gặp nguy hiểm tính mạng.</p>	<p>Trả lời: Công ty Điện lực Kon Tum đã chỉ đạo Điện lực Ngọc Hồi kiểm tra thực tế hiện trạng lưới điện theo kiến nghị trên; theo đó, thực tế, khu vực các thôn Đăk Giàng, Tà Pook và Cà Nhảy, xã Đăk Nông hiện có đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei xuất tuyến 481 TBA 110kV Bờ Y đi qua, đường dây này được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 1997. Tuyến đường dây này đang vận hành bình thường, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cung cấp điện cho các TBA phụ tải khu vực xã Đăk Nông, Đăk Dục, Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi và huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Việc triển khai thi công tuyến đường dây vào năm 1997 được sự cấp phép của chính quyền địa phương các cấp có liên quan. Hồ sơ cấp đất, hành lang bảo vệ lưới điện cao áp đối với công trình đã thực hiện theo Nghị định số 70/HĐBT ngày 30 tháng 4 năm 1987 của Hội đồng bộ trưởng (<i>nay là Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện</i>).</p> <p>Thời điểm xây dựng tuyến đường dây này chỉ có số ít hộ dân sinh sống, nằm rải rác xa đường dây trung áp, đường quốc lộ 14B còn chưa hình thành rõ ràng. Sau này mới hình thành đường Hồ Chí Minh như hiện tại và các khu dân cư đông đúc gần đường dây trung áp như hiện nay. Hiện tại, phần lớn tuyến đường dây đều nằm trên đất canh tác hoặc đất ở của người dân từ xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi đến giáp ranh địa phận hành chính với huyện Đăk Glei.</p> <p>Hiện tại, do nguồn vốn đầu tư xây dựng Công ty phân bổ cho Điện lực Ngọc Hồi còn hạn chế (<i>đơn vị chủ yếu tập trung đầu tư giải quyết việc cấp điện cho các khu vực lưới</i></p>

		<p><i>điện chưa hoàn thiện, nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành và tăng cường khả năng cung ứng điện cho người dân</i>), đồng thời, hạng mục di dời, nắn tuyến đường dây trung áp hiện trạng ra dọc các tuyến đường gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ danh mục đầu tư xây dựng với Tổng Công ty Điện lực miền Trung do hiệu quả đầu tư thấp.</p> <p>Mặt khác, dọc theo Đường Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được nâng cấp, mở rộng để đảm bảo an toàn giao thông; về hành lang bảo vệ đường bộ đã được cấp thẩm quyền quy định, do đó việc di dời dọc theo Quốc lộ 14 phải được sự thống nhất của các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định⁽⁵⁰⁾.</p> <p>Công ty Điện lực Kon Tum sẽ tiếp tục đề xuất đưa vào các dự án khác trong thời tới (<i>nếu có nguồn kinh phí</i>) để thực hiện việc nắn tuyến, di dời lưới điện hiện trạng mà cử tri kiến nghị nêu trên ra dọc Quốc lộ 14B để đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân và nhu cầu sử dụng đất ở hiện trạng của người dân.</p>
58	<p>Câu 75: Cử tri Phạm Văn Chúc, tổ dân phố 3, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh cho biết vì sao đến nay chưa thu hồi đất lúa của Công ty TNHH MTV Cà phê 704 và Công ty TNHH MTV Cà phê 734 (thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam) để bàn giao về cho địa phương quản lý? Hiện nay, có thu thuế đối với diện tích đất do các công ty này đang sử dụng không?</p>	<p>Trả lời: Việc quản lý sử dụng đất và công tác giao khoán đất của Công ty TNHH MTV Cà phê 704 và Công ty TNHH MTV Cà phê 734 đã được Thanh tra tỉnh Kết luận tại Văn bản số 04/KL-TTr ngày 11 tháng 3 năm 2022. Trong đó có nội dung về việc đề nghị thu hồi, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng đối với phần diện tích đất do các Công ty TNHH MTV cà phê trên địa bàn huyện Đăk Hà giao về địa phương quản lý. Ngoài ra, hiện nay Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thanh tra đối với các Công ty cà phê trên địa bàn tỉnh (trong đó có Công ty TNHH MTV Cà phê 704 và Công ty TNHH MTV Cà phê 734) theo Quyết định số 1018/QĐ-TTCP ngày 13 tháng 10 năm 2022 (Văn bản Tối mật), đến thời điểm hiện tại chưa có Kết luận về việc thanh tra nêu trên. Sau khi có Kết luận của Thanh tra Chính Phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Đăk Hà triển khai thực hiện theo quy định. Đề nghị UBND huyện Đăk Hà chỉ đạo UBND các xã nơi có đất phối hợp với Công ty TNHH MTV Cà phê 734 và Công ty TNHH MTV Cà phê 704 và các đơn vị có liên quan rà soát hiện trạng sử dụng đất về vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đối với diện tích đang giao khoán bị lấn, bị chiếm để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo</p>

⁽⁵⁰⁾ Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

		quy định.
--	--	-----------